



รายงานการศึกษาดตนเอง (Self Study Review)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ กระบวนการบริหารองค์การ

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
<p>๑. การกำหนดยุทธศาสตร์และแผนยุทธศาสตร์ของสำนัก/สถาบัน</p>	<p>สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑ ไว้ดังนี้</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์</p> <p>๑. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพแก่ท้องถิ่นและสังคม</p> <p>๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>๓. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และฟื้นฟู อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ให้มีความเหมาะสม</p> <p>๔. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล</p> <p>มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และแผนจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยให้บุคลากรในสำนักฯ ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงาน การทบทวนแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภาระงานและสถานการณ์ในปัจจุบัน</p>	<p>การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p> <p>แผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี) ปี พ.ศ.๒๕๕๘- ๒๕๖๑</p> <p>แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p>

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
	<p>ผลการดำเนินงานจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้กำหนดวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เพื่อให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และสังคมในด้านศิลปะและวัฒนธรรม ๒. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่การดำเนินงานด้านศิลปะ และวัฒนธรรม และภูมิปัญญาชาวบ้าน ๓. เพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ ๔. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 	
<p>๒. การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์</p>	<p>ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้มีการกำหนดผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ จำนวน ๔,๐๔๐,๕๐๐ บาท มีกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี จำนวน ๓๗ โครงการ มีการดำเนินการทั้งหมด ๓๗ โครงการ บรรลุเป้าหมายทั้งหมด ๓๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีกิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “อ่าน เขียน ชักชวน กวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย” จัดขึ้นวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 	<p>แผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p> <p>โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “อ่าน เขียน ชักชวน กวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย”</p> <p>โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้และบริหารงานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทดำ</p> <p>โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๗ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความหลากหลายทางมรดกชาติพันธุ์” The ๗th</p>

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
	<p>๒. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้และบริหารงานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทดำ จัดขึ้นวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์ไทดำเขม็ง ตำบลเขม็ง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์</p> <p>๓. โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๗ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความหลากหลายทางมรดกชาติพันธุ์” The ๗th International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy ๒๐๑๗ : A Variety of Ethnic Heritage จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี</p> <p>๔. โครงการสร้างจิตสำนึกในการบูรณาการการเรียนการสอนด้านศิลปะและวัฒนธรรม : ภูมิปัญญาการแพทย์แผนโบราณในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพทางเลือก จัดขึ้นวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๕. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูลทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานทางวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ จัดขึ้นวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๖. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเพชรงอก ชั้น ๔ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์</p> <p>๗. โครงการบริการวิชาการ หัวข้อ “บนเส้นทางชีวิตและ ความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา” จัดขึ้นวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p>	<p>International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy ๒๐๑๗ : A Variety of Ethnic Heritage</p> <p>โครงการสร้างจิตสำนึกในการบูรณาการเรียนการสอนด้านศิลปะและวัฒนธรรม : ภูมิปัญญาการแพทย์แผนโบราณในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพทางเลือก</p> <p>โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูลทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานทางวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์</p> <p>โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม”</p> <p>โครงการบริการวิชาการ หัวข้อ “บนเส้นทางชีวิตและ ความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา”</p> <p>โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบยุทธศาสตร์ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม”</p> <p>โครงการพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) และพิธีแสดงความอาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p>

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
	<p>๘. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบยุทธศาสตร์ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม” จัดขึ้น วันพุธที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมร่มพะยอม ๘๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๙. โครงการพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) และพิธีแสดงความอาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๑๐.โครงการพิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสขึ้นทรงราชย์สืบสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดขึ้นวันพุธที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๑๑.โครงการวงดุริยางค์เยาวชนนครสวรรค์ Nakhonsawan Youth Orchestra (N.Y.O.) ร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งานรวมพลังชาวจังหวัดนครสวรรค์ “พ่อผู้ทรงพระอัจฉริยภาพด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ” จัดขึ้นวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาากลางจังหวัดนครสวรรค์</p> <p>๑๒.โครงการอบรมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาและเยาวชน จัดขึ้นวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมตึก ๑๑๑๒ ชั้น ๑ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๑๓.โครงการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ จัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานพระพุทธรูปมหาวิชิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p>	<p>โครงการพิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสขึ้นทรงราชย์สืบสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</p> <p>โครงการวงดุริยางค์เยาวชนนครสวรรค์ Nakhonsawan Youth Orchestra (N.Y.O.) ร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งานรวมพลังชาวจังหวัดนครสวรรค์ “พ่อผู้ทรงพระอัจฉริยภาพด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ”</p> <p>โครงการอบรมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาและเยาวชน</p> <p>โครงการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐</p> <p>โครงการพิธีบำเพ็ญกุศลสมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p> <p>โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เนื่องในกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ อุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป เพื่ออุทิศถวายเป็น</p>

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
	<p>๑๔.โครงการพิธีบำเพ็ญกุศลสวดวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดขึ้นวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๑๕.โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เนื่องในกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ อุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง</p> <p>๑๖.โครงการพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย จัดขึ้นวันเสาร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๑๗.โครงการพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๑๘.โครงการพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดขึ้นวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๑๙.โครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบ ๙๕ ปี จัดขึ้นวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๒๐.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การบูรณาการโครงการ อพ.สธ. กับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่วิถีทำกินแบบพอเพียง " จัดขึ้นวันที่ ๓</p>	<p>พระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช</p> <p>โครงการพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย</p> <p>โครงการพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล</p> <p>โครงการพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ</p> <p>โครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบ ๙๕ ปี</p> <p>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การบูรณาการโครงการ อพ.สธ. กับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่วิถีทำกินแบบพอเพียง "</p> <p>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง " การสืบสานวัฒนธรรมไทยของเยาวชนเกี่ยวกับเทคนิคการละเล่นหมากรูกไทย "</p> <p>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการโครงการอพ.สธ. กับภูมิปัญญาท้องถิ่น: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น</p> <p>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " คนรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีครัวเรือน "</p>

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
	<p>พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรสิรินธร ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรัตนพิमान ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๒๑.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การสืบสานวัฒนธรรมไทยของเยาวชนเกี่ยวกับเทคนิคการเล่นหมากรุกไทย” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องร่มพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๒๒.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการโครงการอพสธ. กับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น: ศักยภาพมากขึ้นให้เห็น จัดขึ้นวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมพีเอเพลส อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดเกยไชยเหนือ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์</p> <p>๒๓.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คนรุ่นใหม่ใส่ใจปัญหาชีวิตวัยเรียน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกิจจญาณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม</p> <p>๒๔.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บูรณาการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชกับงานดนตรี กวี ศิลปะ สู่งานเยาวชนรักดนตรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ – ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์</p> <p>๒๕.โครงการจัดพิมพ์หนังสือบทเพลงวณานุกรมความรู้สึแห่งสวรรค์ ภาพตัวแทนประวัติศาสตร์เมืองนครสวรรค์ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพฯ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม</p>	<p>โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บูรณาการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชกับงานดนตรี กวี ศิลปะ สู่งานเยาวชนรักดนตรี</p> <p>โครงการจัดพิมพ์หนังสือบทเพลงวณานุกรมความรู้สึแห่งสวรรค์ ภาพตัวแทนประวัติศาสตร์เมืองนครสวรรค์</p> <p>โครงการจัดพิมพ์หนังสือความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ แมลง และเห็ดในสวนพฤกษศาสตร์ ย่านมัทรี</p> <p>โครงการจัดพิมพ์หนังสือภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์</p> <p>โครงการจัดทำแผนจัดการความรู้ (KM) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมและพิธีกรรม และศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษา วัฒนธรรมอาเซียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกลุ่มแม่น้ำโขง</p>

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
	<p>๒๖. โครงการจัดพิมพ์หนังสือความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ แมลง และเห็ดในสวนพฤกษศาสตร์ ย่านมัทรี วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพฯ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>๒๗. โครงการจัดพิมพ์หนังสือภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพฯ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>๒๘. โครงการจัดพิมพ์หนังสือศัพท์พฤษศาสตร์ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพฯ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>๒๙. โครงการจัดทำแผนจัดการความรู้ (KM) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีการและพิธีกรรม และศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ จังหวัดกระบี่</p> <p>๓๐. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาวัฒนธรรมอาเซียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ลุ่มแม่น้ำโขง จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย</p> <p>๓๑. โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านพิพิธภัณฑ์งานนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมไทย จัดขึ้นวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร</p> <p>๓๒. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมการติดตามและตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมแบบวิถีชาวเล จัดขึ้นระหว่าง</p>	<p>โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านพิพิธภัณฑ์งานนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมไทย</p> <p>โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมการติดตามและตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมแบบวิถีชาวเล</p> <p>โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา</p> <p>โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและหอวัฒนธรรม จ.นครสวรรค์</p> <p>โครงการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว</p>

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
	<p>วันที่ ๒๓ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และ ชลบุรี</p> <p>๓๓. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา จัดขึ้นวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสีพญา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>๓๔. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ สำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>๓๕. โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและหอวัฒนธรรม จ.นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>๓๖. โครงการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>๓๗. ค่าประกันสังคมพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม</p>	
<p>๓ การกำกับติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร์</p>	<p>มีการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติการ ๔ ปี) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้</p> <p>๑. กำกับติดตามผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๓ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสีพญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๒. กำกับติดตามผ่านการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ</p>	<p>รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน</p> <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐</p>

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
	<p>ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน และมีการนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น</p> <p>๓. มีการประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จไว้ในแผน จำนวน ๑๒ ตัวชี้วัด มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมาย จำนวน ๑๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๒ ครั้ง</p> <p>ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐</p>
<p>๔. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำกับติดตามและประเมินผลงาน</p>	<p>สำนักมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ดังนี้</p> <p>มีระบบ e-office สำหรับใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานธุรการ เช่น หนังสือราชการภายใน หนังสือราชการภายนอก http://e-office.nsrุ.ac.th/</p> <p>มีระบบวารงานผู้บริหาร e-Schedule สำหรับใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน การประชุมในแต่ละเดือนของผู้บริหาร http://intra.nsrุ.ac.th/es/</p> <p>มีเว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในการติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ การประชุมคณะกรรมการสำนักฯ http://ac๑.nsrุ.ac.th/</p> <p>มีสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มาใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ http://ac๑.nsrุ.ac.th/sar๕๙/</p>	<p>ระบบ e-office</p> <p>http://e-office.nsrุ.ac.th/</p> <p>ระบบวารงานผู้บริหาร e-Schedule</p> <p>http://intra.nsrุ.ac.th/es/</p> <p>เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>http://ac๑.nsrุ.ac.th/</p> <p>เว็บไซต์การประกันคุณภาพการศึกษา</p> <p>http://ac๑.nsrุ.ac.th/sar๕๙/</p> <p>เว็บไซต์ระบบบัญชี ๓</p> <p>http://acct๓d.nsrุ.ac.th/</p> <p>เว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p> <p>http://ac๑.nsrุ.ac.th/rspg/</p> <p>เว็บไซต์หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์</p> <p>http://ac๑.nsrุ.ac.th/acc/</p>

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
	<p>มีระบบบัญชี ๓ มิติในการติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณของสำนักฯ http://acctmd.nsrุ.ac.th/</p> <p>มีเว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้รับผิดชอบ http://ac๑.nsrุ.ac.th/rspg/</p> <p>มีเว็บไซต์หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานในการให้บริการเข้าเยี่ยมชมของหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ http://ac๑.nsrุ.ac.th/acc/site%๒๐new/</p>	<p>site%๒๐new/</p>
<p>๕. การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานอย่างทั่วถึง และเชื่อมโยงกับองค์กรภายนอก</p>	<p>มีระบบ e-office สำหรับการบริหารงานธุรการ เช่น หนังสือราชการภายใน หนังสือราชการภายนอก http://e-office.nsrุ.ac.th/</p> <p>มีระบบวาระงานผู้บริหาร e-Schedule สำหรับบอกตารางการประชุมในแต่ละเดือนของผู้บริหาร http://intra.nsrุ.ac.th/es/</p> <p>มีระบบบัญชี ๓ มิติในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของสำนักฯ http://acctmd.nsrุ.ac.th/</p> <p>มีเว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหาร แผนงานต่าง ๆ http://ac๑.nsrุ.ac.th/</p> <p>มีเว็บไซต์การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักฯ ประจำปีการศึกษา ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งหมดที่สำนักฯ รับผิดชอบดำเนินการ http://ac๑.nsrุ.ac.th/sar๕๙/</p>	<p>ระบบ e-office</p> <p>http://e-office.nsrุ.ac.th/</p> <p>ระบบวาระงานผู้บริหาร e-Schedule</p> <p>http://intra.nsrุ.ac.th/es/</p> <p>ระบบบัญชี ๓ มิติ</p> <p>http://acctmd.nsrุ.ac.th/</p> <p>เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>http://ac๑.nsrุ.ac.th/</p> <p>เว็บไซต์การประกันคุณภาพการศึกษา</p> <p>http://ac๑.nsrุ.ac.th/sar๕๙/</p> <p>เว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ</p>

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
	<p>มีเว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้รับผิดชอบ http://ac๑.nsrุ.ac.th/rspg/</p> <p>มีเว็บไซต์หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดนครสวรรค์ http://ac๑.nsrุ.ac.th/acc/site%๒๐new/</p> <p>มีการเชื่อมโยงข้อมูลการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไปยังเว็บไซต์ของสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ http://province.m-culture.go.th/nakhonsawan/</p> <p>มีการเชื่อมโยงข้อมูลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปยังเว็บไซต์สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา http://www.rspg.or.th/index_sub.html</p> <p>มีการเชื่อมโยงข้อมูลรายงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ที่สำนักฯ รับผิดชอบในองค์ประกอบที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ผ่านระบบ CHE QA ONLINE เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษากายในไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หลังจากการประเมินเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ๗ วัน http://cheqa.nsrุ.ac.th/</p> <p>มีการเชื่อมโยงข้อมูลการเงินและงบประมาณแผ่นดิน จำนวนเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป ไปยังระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ http://process.gprocurement.go.th</p>	<p>รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครสวรรค์</p> <p>http://ac๑.nsrุ.ac.th/rspg/</p> <p>เว็บไซต์หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์</p> <p>http://ac๑.nsrุ.ac.th/acc/site%๒๐new/</p> <p>เว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์</p> <p>http://province.m-culture.go.th/nakhonsawan/</p> <p>เว็บไซต์สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา</p> <p>http://www.rspg.or.th/index_sub.html</p> <p>ระบบ CHE QA ONLINE</p> <p>http://cheqa.nsrุ.ac.th/</p> <p>ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ</p> <p>http://process.gprocurement.go.th</p>

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
<p>๖. การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับของสำนัก/สถาบัน (ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ ไม่ต่ำกว่า ๔.๐๐)</p>	<p>มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับที่มีต่อองค์กร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้</p> <p>ด้านเจตคติ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๗ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด</p> <p>ด้านความรู้ความสามารถ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๕ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p> <p>ด้านระบบ/กลไก ขั้นตอนกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๗ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p> <p>ด้านการพัฒนาองค์กร มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๓ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p> <p>ด้านสภาพแวดล้อมและขวัญกำลังใจ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๑๐ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p> <p>ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสารสนเทศ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๘ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p> <p>เฉลี่ยรวมทุกด้าน มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๕ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p>	<p>ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p>

ลงนามรับรองข้อมูล



(ผู้อำนวยการ)

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง)

วัน/เดือน/ปี วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ผลการบริหารงบประมาณ

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ							
๑. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำนักมีการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม ดังนี้	สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="792 523 1200 655" rowspan="2">ชื่อโครงการ</th> <th colspan="3" data-bbox="1200 523 1720 564">งบประมาณ</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1200 564 1368 655">ได้รับอนุมัติ</th> <th data-bbox="1368 564 1570 655">จ่ายจริง</th> <th data-bbox="1570 564 1720 655">% การใช้จ่ายที่ใช้ไป</th> </tr> </thead> </table>		ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ได้รับอนุมัติ	จ่ายจริง	% การใช้จ่ายที่ใช้ไป
	ชื่อโครงการ			งบประมาณ					
			ได้รับอนุมัติ	จ่ายจริง	% การใช้จ่ายที่ใช้ไป				
	โครงการเสวนาวิชาการ “แนวทางการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมสู่ความเป็นเลิศ		๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๑๗๐	๙๙.๕๘%				
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ		๑,๙๒๐,๕๐๐	๑,๙๒๐,๔๙๗	๙๙.๙๙%				
	โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม		๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๖๗๑	๙๙.๑๑%				
	โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม		๓๕๐,๐๐๐	๓๔๗,๓๘๒.๔๕	๙๙.๒๕%				
	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม		๒๕๐,๐๐๐	๒๓๗,๗๑๒.๐๙	๙๕.๐๘%				
	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		๓๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๕๓.๓๓%				
รวมเงินงบประมาณ	๒,๙๐๐,๕๐๐	๒,๘๖๙,๔๓๒.๕๔	๙๘.๙๓%						
โครงการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม	๑๑๒,๒๐๐	๑๑๑,๓๖๓.๒๕	๙๙.๒๕%						
โครงการจัดกิจกรรมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์	๓๙๙,๘๙๐	๓๙๗,๕๑๒.๘๐	๙๙.๔๐%						

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน				เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ สำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๖๕๗	๙๙.๗๔%	
	โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	๔๓,๒๙๔	๒๙,๑๔๐	๖๗.๓๑%	
	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐%	
	โครงการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว	๓๘๖,๖๑๖	๓๓๑,๙๙๗	๘๕.๘๗%	
	ค่าประกันสังคมพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว	๑๘,๐๐๐	๖,๖๑๒	๓๖.๗๓%	
	รวมเงินรายได้	๑,๑๔๐,๐๐๐	๑,๐๕๖,๒๘๒.๐๕	๙๒.๖๖%	
	รวมงบประมาณทั้งหมด	๔,๐๔๐,๕๐๐	๓,๙๒๕,๗๑๔.๕๙	๙๗.๑๖%	
	มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการทั้งหมด ๓๗ กิจกรรม/โครงการ บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ๓๗ กิจกรรม/โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐				
	งบประมาณ ๒๕๖๐ ในส่วนของคณะ มีดังนี้				
	ชื่อโครงการ	ได้รับอนุมัติ	ผู้รับผิดชอบ		
	โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม “ลิเกครูศาสตร์” อบรมให้ความรู้และการแสดงลิเก	๑๐๐,๐๐๐	คณะครุศาสตร์		
	โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๐๙,๗๐๔	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย คณะวิทยาการจัดการ	๓๒๕,๘๐๐	คณะวิทยาการจัดการ			
โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๓๑๐,๐๐๐	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน			เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
	โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	๑๖๐,๐๐๐	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
	รวม	๑,๒๐๕,๕๐๔		
	มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการทั้งหมด ๒๑ กิจกรรม/โครงการ บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ๒๑ กิจกรรม/โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐			
หมายเหตุ : ถ้าจำนวนโครงการดำเนินการครบถ้วนและบรรลุเป้าหมาย โดยใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้ ให้คะแนน ๕				
<p>๒. ความสามารถในการหารายได้ของสำนัก/สถาบัน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ จากปีที่ผ่านมา ได้ ๕ คะแนน</p> <p>โปรดระบุ</p> <p>รายได้ในปี ๒๕๕๙ เท่ากับ บาท</p> <p>รายได้ในปี ๒๕๖๐ เท่ากับ บาท</p>	<p>สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีการจัดการรายได้จากโครงการบริการวิชาการ ดังนี้</p> <p>ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายได้ ๕๓,๑๐๐ บาท</p> <p>๑. มีการจัดการรายได้จากโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๖ The international Conference on Arts and Cultures in Creative Economy “วิถีศิลป์ ถิ่นมังกรสี่แคว เผยแพร่วัฒนธรรมสู่สายตาโลก” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นเงินจำนวน ๕๓,๑๐๐ บาท</p> <p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายได้ ๓๒,๕๐๐ บาท</p> <p>๑. มีการจัดการรายได้จากโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ – ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเพชรงอก ชั้น ๔ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงินจำนวน ๓๒,๕๐๐ บาท</p>			<p>สรุปโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๖</p> <p>The international Conference on Arts and Cultures in Creative Economy “วิถีศิลป์ ถิ่นมังกรสี่แคว เผยแพร่วัฒนธรรมสู่สายตาโลก”</p> <p>สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม”</p>

ลงนามรับรองข้อมูล

(ผู้อำนวยการ)

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง)

วัน/เดือน/ปี วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ กระบวนการพัฒนาบุคลากร

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
๑. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ของสำนัก/สถาบัน	<p>มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯจัดการจัดทำแผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักฯ ดังนี้</p> <p>๑. รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ประธานกรรมการ</p> <p>๒. ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงศ์คำจันทร์ กรรมการ</p> <p>๓. อาจารย์อนุสรณ์ สิ้นสะอาด กรรมการ</p> <p>๔. ดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม กรรมการ</p> <p>๕. อาจารย์พัทธดนย์ สนธิรักษ์ กรรมการ</p> <p>๖. อาจารย์ทัศนีย์พร วิศาลสุวรรณกร กรรมการ</p> <p>๗. นางสาวชญกร ประสาทสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ</p> <p>๘. นางสาวศุภรสวรรค์ รอเพชร ผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลสำเร็จต่อเป้าหมายการดำเนินงานของสำนักฯ การพัฒนาบุคลากรเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรตลอดจนทำให้บุคลากรมีความเติบโตก้าวหน้า และปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น</p>	<p>คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และแผนที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙</p> <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p>

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
๒. การจัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	<p>มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักฯ ดังนี้</p> <p>๑. งบประมาณศักยภาพบุคลากร อบรมสัมมนา ไปราชการ เข้าร่วมประชุม สำหรับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักฯ รวมถึงการนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ๑ ปี จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p> <p>แผนการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p>
๓. โครงการฝึกอบรมบุคลากรของสำนัก/สถาบัน	<p>มีการส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในการพัฒนา ศักยภาพในการปฏิบัติงาน จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากร และมีการจัดส่ง บุคลากรไปเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ดังนี้</p> <p>๑. โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “อ่าน เขียน ขับขาน กวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย” จัดขึ้นวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๒. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้และบริหารงานวัฒนธรรม ท้องถิ่นไทรค้ำ จัดขึ้นวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์ไทรค้ำมะม่วง ตำบลมะม่วง อำเภอลำลูกกา จังหวัดนครสวรรค์</p> <p>๓. โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๗ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความหลากหลายทางมรดกชาติพันธุ์” The ๗th International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy ๒๐๑๗ : A Variety of Ethnic Heritage จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี</p> <p>๔. โครงการสร้างจิตสำนึกในการบูรณาการการเรียนการสอนด้านศิลปะและวัฒนธรรม : ภูมิปัญญาการแพทย์แผนโบราณในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ ทางเลือก จัดขึ้นวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุญชู โรงเรียนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p>	<p>สรุปโครงการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “อ่าน เขียน ขับขาน กวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย”</p> <p>สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้และบริหารงานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทรค้ำ</p> <p>สรุปโครงการการประชุม วิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๗ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความหลากหลายทางมรดกชาติพันธุ์”</p> <p>สรุปโครงการสร้างจิตสำนึกในการบูรณาการการเรียนการสอน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม : ภูมิปัญญาการแพทย์แผนโบราณในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ ทางเลือก</p> <p>สรุปโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูล</p>

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
	<p>๕. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูลทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานทางวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ จัดขึ้นวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๖. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ – ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเพชรงอก ชั้น ๔ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ พาร์ค จังหวัดนครสวรรค์</p> <p>๗. โครงการบริการวิชาการ หัวข้อ “บนเส้นทางชีวิตและ ความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา” จัดขึ้นวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๘. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบยุทธศาสตร์ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม” จัดขึ้นวันพุธที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมร่มพะยอม ๘๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๙. โครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร : ๖๐๒๐๒ การสร้างเว็บแอปพลิเคชันด้วย PHP ขั้นสูง รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง วศ.๒๐๔-๕ (มัลติมีเดีย) อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี</p> <p>๑๐. ประชุมหารือในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p> <p>๑๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดทำและวิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ ๑” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ</p>	<p>ทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานทางวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์</p> <p>สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม”</p> <p>สรุปโครงการบริการวิชาการ หัวข้อ “บนเส้นทางชีวิตและ ความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา”</p> <p>สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบยุทธศาสตร์ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม”</p> <p>สรุปการไปอบรม/ประชุม/สัมมนา ด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รอบ ๑๒ เดือน) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p>

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
	<p>ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒-๓ อาคารบริการ (อยู่หน้าเสาธง) ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี</p> <p>๑๒. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ ๒” ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๑๖๐๘ – ๑๖๐๘/๑ อาคารบริหาร ชั้น ๖ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี</p> <p>๑๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม</p>	
๔. การศึกษาดูงานของบุคลากร	<p>มีการจัดโครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักฯ ใน การศึกษาดูงาน จำนวน ๔ กิจกรรม/โครงการ ดังนี้</p> <p>๑. โครงการจัดทำแผนจัดการความรู้ (KM) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการจัด กิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีการและพิธีกรรม และศึกษาดูงานด้าน ศิลปะและวัฒนธรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ จังหวัดกระบี่</p> <p>๒. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาวัฒนธรรมอาเซียน และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๔ –๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดหนองคาย</p> <p>๓. โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านพิพิธภัณฑ์งานนิทรรศการศิลปะ และวัฒนธรรมไทย จัดขึ้นวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร</p> <p>๔. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมการติดตามและ ตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และศึกษาดู</p>	<p>สรุปโครงการจัดทำแผนจัดการ ความรู้ (KM) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตาม ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีการ และพิธีกรรม และศึกษาดูงานด้าน ศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>สรุปโครงการการประชุมเชิง ปฏิบัติการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษา วัฒนธรรมอาเซียน และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านศิลปะและ วัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง</p> <p>สรุปโครงการศึกษาดูงานการ บริหารจัดการด้านพิพิธภัณฑ์งาน</p>

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
	งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมแบบวิถีชาวเล จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และชลบุรี	<p>นิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมไทย</p> <p>สรุปโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมการติดตามและตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมแบบวิถีชาวเล</p>
๕. การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งในประเทศ/หรือต่างประเทศมาพัฒนาบุคลากรของสำนัก/สถาบัน	<p>ในการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักฯ ได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกประเทศมาพัฒนาบุคลากร ดังนี้</p> <p>การบรรยายวิชาการให้ความรู้ในโครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๗ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความหลากหลายทางมรดกชาติพันธุ์” หัวข้อ เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความหลากหลายทางมรดกชาติพันธุ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dr.Vi Van An MA. Nguyen, Thi Thuy Duong (The Vietnam Museum of Ethnology) on the topic “Ethnic Feature Through Material Culture of The Black Tai (TAI DAM) In Vietnam ” - Dr.Thanom Intarakhamnerd, President of the Chiang Mai Rajabhat University Council on the topic “Culture And Development” 	<p>สรุปโครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “อ่านเขียน ชับชาน กวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย”</p> <p>สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้และบริหารงานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทดำ</p> <p>สรุปโครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๗ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความหลากหลายทางมรดกชาติพันธุ์”</p> <p>สรุปโครงการสร้างจิตสำนึกในการบูรณาการการเรียนการสอนด้านศิลปะและวัฒนธรรม : ภูมิปัญญาการแพทย์แผนโบราณใน</p>

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
	<ul style="list-style-type: none"> - Mr.Thongtam Natchamnong on the topic “Asean Identity : Pre Buddhist Hindu’s Culture” เสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ เรื่อง “ก้าวเข้าสู่โลกกวีนิพนธ์และวรรณกรรม” และ “กลวิธี เคล็ดลับก่อนลงมือปฏิบัติการเขียน” วิทยากรให้ความรู้ โดย - ชัมย์ภร บางคมบาง ประจำปี ๒๕๕๗ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ - กิตติศักดิ์ มีสมสืบ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ สาขาวรรณศิลป์ - โชคชัย บัณฑิตศิลปะศักดิ์ กวีซีไรต์ ประจำปี ๒๕๔๔ - พรชัย แสนยะมูล กวี นักร้อง นักแต่งเพลง คอลัมนิสต์ อภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “สื่อสารคดีวัฒนธรรมชุมชนไทดำ : ความทรงจำ ชะม้ง เตียนเบียนฟู” วิทยากรให้ความรู้ โดย - ดร.วี วัน อาน (Dr.Vi Van An) จากสถาบันชนเผ่า พิพิธภัณฑสถานชาติพันธุ์ วิทยาเวียดนาม ประเทศเวียดนาม - ศ.ดร.อรรถ นันทจักร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และสังคมวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์และประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเทศเวียดนาม อภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “สร้างจิตสำนึกในการบูรณาการการเรียนการสอนด้านศิลปะและวัฒนธรรม : ภูมิปัญญาการแพทย์แผนโบราณในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพทางเลือก” วิทยากรให้ความรู้ โดย - อาจารย์พัฒน์ จันทร์แก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทางเลือกและภูมิปัญญา ด้านสุขภาพแผนโบราณจากจังหวัดภูเก็ต - อาจารย์ประดิษฐ์ศักดิ์ เดชบุญญาภิชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทางเลือก และภูมิปัญญาด้านสุขภาพแผนโบราณจากจังหวัดพังงา - ดร.ประสูตร พวงสมบัติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ - ดร.นลินี บุญธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 	<p>การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพทางเลือก</p> <p>สรุปโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูลทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานทางวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์</p> <p>สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม”</p> <p>สรุปโครงการบริการวิชาการหัวข้อ “บนเส้นทางชีวิตและความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา”</p>

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
	<p>การบรรยายให้ความรู้หัวข้อ เรื่อง “แนวทางการการเก็บรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์” วิทยากรให้ความรู้โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายนิติ พุคยาภรณ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ - นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ - ผศ.ดร.สุรัชย์ บุญเจริญ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - อาจารย์ทัศนีย์ วิชาลสุวรรณกร อาจารย์ประจำสาขาประวัติศาสตร์ <p>การเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยกับการทำงานวัฒนธรรม” และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมภายใต้นโยบาย ไทยแลนด์ ๔.๐ วิทยากรให้ความรู้โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายนิติ พุคยาภรณ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ - นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ - ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เพชรบุรี หนองบัวลำภู พัทลุง และนครราชสีมา <p>การบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง “มหาวิทยาลัยท้องถิ่นกับมุมมองทางวัฒนธรรม” วิทยากรให้ความรู้โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท และที่ปรึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล - คุณภราเดช พยัคฆ์วิเชียร คณะกรรมการธิการฟื้นฟูท่องเที่ยวโลกขององค์การท่องเที่ยวโลก WTO <p>การเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ เรื่อง “การขับเคลื่อนงานทางวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม” วิทยากรให้ความรู้ โดย</p>	

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
	<ul style="list-style-type: none"> - อาจารย์ทองแถม นางจ้านง นักเขียนและคอลัมนิสต์ ด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ กวี ปรัชญา ศาสนา เศรษฐกิจการเมือง - ศ.เกียรติคุณ ดร.อรรถ นันทจักร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี - ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เพชรบุรี หนองบัวลำภู พัทลุง และนครราชสีมา - คุณศิริพร เฟื่องฟูลอย นักจัดการความรู้ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ “มิวเซียมสยาม” <p>การเสวนาวิชาการในหัวข้อ เรื่อง “บนเส้นทางชีวิตและความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา” วิทยากรให้ความรู้ โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชะเวง อ่อนละม้าย ศิลปินสาขาศิลปะการแสดง - ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ศิลปินสาขาวรรณศิลป์ - วิชัย ต่อเนื่อง ศิลปินสาขาดนตรี - เสनीย์ แซ่มเดช ศิลปินสาขาทัศนศิลป์ - วีรวัฒน์ เทพโสธร ศิลปินสาขาผู้บริหารองค์กรทางวัฒนธรรม 	
๖. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร (สามารถใช้โครงการของมหาวิทยาลัยได้)	รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , คณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	บันทึกข้อความเชิญผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
๗. การประเมินสมรรถนะของบุคลากร	มีการประเมินสมรรถนะของบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักฯ ที่ได้รับการประเมินมีดังนี้	การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำแหน่งประเภท

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ																																																																									
	<p>๑. นายปริญญา จันทเจริญ คะแนนประเมินเฉลี่ย ๔.๕๘</p> <p>๒. นางสาวศุภรสวรรค์ รอเพ็ชร คะแนนประเมินเฉลี่ย ๔.๗๔</p> <p>๓. นางช่อลัดดา คันธชิต คะแนนประเมินเฉลี่ย ๔.๕๘</p> <p>๔. นางสาวศิรินุช ครุฑทกะ คะแนนประเมินเฉลี่ย ๔.๕๘</p> <p>ผลการประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากร (เกณฑ์การประเมินจากแบบ กส. ๑)</p> <table border="1" data-bbox="824 638 1624 1117"> <thead> <tr> <th rowspan="2">สมรรถนะหลัก</th> <th colspan="4">คะแนนที่ได้</th> </tr> <tr> <th>คนที่ ๑</th> <th>คนที่ ๒</th> <th>คนที่ ๓</th> <th>คนที่ ๔</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑. จริยธรรม</td> <td>๐.๒๔</td> <td>๐.๒๔</td> <td>๐.๒๔</td> <td>๐.๒๔</td> </tr> <tr> <td>๒. มุ่งเน้นผู้รับบริการ</td> <td>๐.๑๖</td> <td>๐.๑๖</td> <td>๐.๒</td> <td>๐.๑๖</td> </tr> <tr> <td>๓. การทำงานเป็นทีม</td> <td>๐.๒๔</td> <td>๐.๓</td> <td>๐.๓</td> <td>๐.๒๔</td> </tr> <tr> <td>๔. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง</td> <td>๐.๓</td> <td>๐.๓</td> <td>๐.๒๔</td> <td>๐.๓</td> </tr> <tr> <td>๕. ความรับผิดชอบ</td> <td>๐.๓</td> <td>๐.๓</td> <td>๐.๓</td> <td>๐.๓</td> </tr> <tr> <td>๖. ความสามารถปรับตัว</td> <td>๐.๒๔</td> <td>๐.๒๔</td> <td>๐.๓</td> <td>๐.๒๔</td> </tr> <tr> <td>๗. ความใส่ใจในคุณภาพ</td> <td>๐.๓</td> <td>๐.๓</td> <td>๐.๓</td> <td>๐.๓</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>๑.๗๘</td> <td>๑.๘๔</td> <td>๑.๘๘</td> <td>๑.๗๘</td> </tr> </tbody> </table> <p>ผลการประเมินสมรรถนะประจำสายงาน (เกณฑ์การประเมินจากแบบ กส.๓)</p> <table border="1" data-bbox="824 1189 1624 1493"> <thead> <tr> <th rowspan="2">สมรรถนะประจำสายงาน</th> <th colspan="4">คะแนนที่ได้</th> </tr> <tr> <th>คนที่ ๑</th> <th>คนที่ ๒</th> <th>คนที่ ๓</th> <th>คนที่ ๔</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑. ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงาน</td> <td>๑.๕</td> <td>๑.๕</td> <td>๑.๕</td> <td>๑.๕</td> </tr> <tr> <td>๒. การรักษาระเบียบวินัยและจรรยาบรรณ</td> <td>๐.๕</td> <td>๐.๔</td> <td>๐.๔</td> <td>๐.๕</td> </tr> <tr> <td>๓. ความอดุสาหะ</td> <td>๐.๘</td> <td>๑</td> <td>๐.๘</td> <td>๐.๘</td> </tr> </tbody> </table>	สมรรถนะหลัก	คะแนนที่ได้				คนที่ ๑	คนที่ ๒	คนที่ ๓	คนที่ ๔	๑. จริยธรรม	๐.๒๔	๐.๒๔	๐.๒๔	๐.๒๔	๒. มุ่งเน้นผู้รับบริการ	๐.๑๖	๐.๑๖	๐.๒	๐.๑๖	๓. การทำงานเป็นทีม	๐.๒๔	๐.๓	๐.๓	๐.๒๔	๔. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง	๐.๓	๐.๓	๐.๒๔	๐.๓	๕. ความรับผิดชอบ	๐.๓	๐.๓	๐.๓	๐.๓	๖. ความสามารถปรับตัว	๐.๒๔	๐.๒๔	๐.๓	๐.๒๔	๗. ความใส่ใจในคุณภาพ	๐.๓	๐.๓	๐.๓	๐.๓	รวม	๑.๗๘	๑.๘๔	๑.๘๘	๑.๗๘	สมรรถนะประจำสายงาน	คะแนนที่ได้				คนที่ ๑	คนที่ ๒	คนที่ ๓	คนที่ ๔	๑. ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงาน	๑.๕	๑.๕	๑.๕	๑.๕	๒. การรักษาระเบียบวินัยและจรรยาบรรณ	๐.๕	๐.๔	๐.๔	๐.๕	๓. ความอดุสาหะ	๐.๘	๑	๐.๘	๐.๘	<p>สนับสนุนวิชาการ กลุ่มประเภททั่วไป (แบบ ป.๖)</p>
สมรรถนะหลัก	คะแนนที่ได้																																																																										
	คนที่ ๑	คนที่ ๒	คนที่ ๓	คนที่ ๔																																																																							
๑. จริยธรรม	๐.๒๔	๐.๒๔	๐.๒๔	๐.๒๔																																																																							
๒. มุ่งเน้นผู้รับบริการ	๐.๑๖	๐.๑๖	๐.๒	๐.๑๖																																																																							
๓. การทำงานเป็นทีม	๐.๒๔	๐.๓	๐.๓	๐.๒๔																																																																							
๔. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง	๐.๓	๐.๓	๐.๒๔	๐.๓																																																																							
๕. ความรับผิดชอบ	๐.๓	๐.๓	๐.๓	๐.๓																																																																							
๖. ความสามารถปรับตัว	๐.๒๔	๐.๒๔	๐.๓	๐.๒๔																																																																							
๗. ความใส่ใจในคุณภาพ	๐.๓	๐.๓	๐.๓	๐.๓																																																																							
รวม	๑.๗๘	๑.๘๔	๑.๘๘	๑.๗๘																																																																							
สมรรถนะประจำสายงาน	คะแนนที่ได้																																																																										
	คนที่ ๑	คนที่ ๒	คนที่ ๓	คนที่ ๔																																																																							
๑. ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงาน	๑.๕	๑.๕	๑.๕	๑.๕																																																																							
๒. การรักษาระเบียบวินัยและจรรยาบรรณ	๐.๕	๐.๔	๐.๔	๐.๕																																																																							
๓. ความอดุสาหะ	๐.๘	๑	๐.๘	๐.๘																																																																							

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน					เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
	รวม	๒.๘	๒.๙	๒.๗	๒.๘	
๘. การสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการทำงาน	รวมทั้งหมด	๔.๕๘	๔.๗๔	๔.๕๘	๔.๕๘	<p>สรุปโครงการจัดทำแผนจัดการความรู้ (KM) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมและพิธีกรรม และศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>สรุปโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาวัฒนธรรมอาเซียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกลุ่มแม่น้ำโขง</p> <p>สรุปโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านพิพิธภัณฑ์งานนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมไทย จัดขึ้นวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร</p> <p>สรุปโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมการติดตามและตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมแบบวิถีชาวเล จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และชลบุรี</p>

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
	<p>๒. มีการจัดกิจกรรมสังสรรค์วันปีใหม่เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานของบุคลากรในสำนักทุกคนที่ปฏิบัติงานด้วยความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันทำงานจนงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี</p> <p>๓. สถานที่ทำงาน มีการจัดและตกแต่งสถานที่ให้มีความสะอาด สวยงาม มีการจัดตกแต่งสวนบริเวณภายนอกสำนักงาน ทำให้สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน</p> <p>๔. ภารกิจหรืองานที่ทำ มีความชัดเจนในภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความต่อเนื่อง ไม่ขาดช่วงตอน มีงานทำอย่างสม่ำเสมอ มีความมั่นคงในอาชีพ ซึ่งเป็นหลักประกันให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้สึกร่างกายในอาชีพจะช่วยให้มีความสุขได้</p> <p>๕. เพื่อนร่วมงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างมีความสุข มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความรัก สามัคคีของบุคลากรในสำนักฯ</p> <p>๖. เครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงาน มีเครื่องมือทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยผ่อนแรงในการทำงาน มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ทำให้การทำงานสะดวก รวดเร็ว</p>	<p>การศึกษา ๒๕๕๙ และศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมแบบวิถีชาวเล</p> <p>ภาพถ่ายการสร้างบรรยากาศในการส่งเสริมการทำงาน</p>

ลงนามรับรองข้อมูล

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง)

วัน/เดือน/ปี วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐



(ผู้อำนวยการ)

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
<p>๑. มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสำนัก/สถาบัน</p>	<p>มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้ากลุ่มงาน ๔ กลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ประธานกรรมการ ๒. ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงศ์คำจันทร์ กรรมการ ๓. อาจารย์อนุสรณ์ สิ้นสะอาด กรรมการ ๔. ดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม กรรมการ ๕. อาจารย์พัทธดนย์ สนธิรักษ์ กรรมการ ๖. อาจารย์ทัศนพร วิศาลสุวรรณกร กรรมการ ๗. นางสาวชญกร ประสาทสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ ๘. นางสาวศุภรสวรรค์ รอเพชร ผู้ช่วยเลขานุการ <p>ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเงินงบประมาณ กลยุทธ์ นโยบาย การปฏิบัติงาน และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก ๒. จัดลำดับความเสี่ยง และทำแผนบริหารความเสี่ยง ๓. ควบคุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ๔. ประเมินผลการจัดการความเสี่ยงแล้วจัดทำรายงาน 	<p>คำสั่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๐</p>

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
	๕. จัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๖. ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๗. รายงานผลระบบการควบคุมภายในของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมต่อมหาวิทยาลัย	
๒. มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อให้บุคลากรในสำนักฯ ทุกคนร่วมกันวิเคราะห์หาปัจจัยความเสี่ยงของสำนักฯ จากนั้นได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อพิจารณาอนุมัติ จากการประชุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของสำนักฯ มี ๒ ปัจจัย ดังนี้ ๑. อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์อาจเกิดอัคคีภัยเนื่องจากระบบไฟฟ้าเกิดการชำรุด ๒. ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ทำให้อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ และศาลาไทยเกิดการชำรุดเสียหาย	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
๓. มีการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ระบุปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ปัจจัย และแนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง ดังนี้	แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
	<p>๑. อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์อาจเกิดอัคคีภัย เนื่องจากระบบไฟฟ้าเกิดการชำรุด <u>แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม</u></p> <p>๑. จัดทำบันทึกข้อความแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลและประเมินความเสียหายและของบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารหอวัฒนธรรม จังหวัด</p> <p><u>การควบคุมความเสี่ยง</u></p> <p>๑. มีการโทรศัพท์แจ้งไปยังฝ่ายที่ดูแลเรื่องไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย เพื่อให้มาทำการประเมินความเสียหายในเบื้องต้น</p> <p>๒. จัดทำบันทึกข้อความแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งให้มีการซ่อมแซม</p> <p>๒. ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ทำให้อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ และศาลาไทยเกิดการชำรุดเสียหาย <u>แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม</u></p> <p>๑. แจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลและประเมินความเสียหาย และของบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อซ่อมแซมอาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ และศาลาไทย</p> <p><u>การควบคุมความเสี่ยง</u></p> <p>๑. มีการโทรศัพท์แจ้งไปยังฝ่ายที่ดูแลเรื่องอาคารสถานที่ในมหาวิทยาลัยเพื่อให้มาทำการประเมินความเสียหายในเบื้องต้น</p>	

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
	๒. จัดทำบันทึกข้อความแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งให้มีการซ่อมแซมอาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ และศาลาไทย	
๔. มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง	<p>มีการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ดังนี้</p> <p>๑. กำกับติดตามผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๓ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๒. กำกับติดตามผ่านการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน และมีการนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติการ ๔ ปี) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติการ ๔ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น</p> <p>๓. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เรื่อง มีการดำเนินการลด/ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ลดลงครบทั้ง ๒ เรื่อง ดังนี้</p>	<p>รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>รายงานผลการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน</p>

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
	<p>๑. อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์อาจเกิดอัคคีภัย เนื่องจากระบบไฟฟ้าเกิดการชำรุด</p> <p><u>ผลของการดำเนินงาน</u></p> <p>สำนักฯ ได้จัดทำบันทึกข้อความ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๕๘ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์งบประมาณซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลและทรัพย์สินด้านอัคคีภัย ซึ่งในเบื้องต้นฝ่ายอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้เข้ามาประเมินความเสียหายในเบื้องต้นแล้ว</p> <p><u>ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ</u></p> <p>ทางมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซมในส่วนของระบบไฟฟ้า เป็นเงินจำนวน ๑๗๖,๙๕๕ บาท โดยเริ่มทำการซ่อมแซมตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป</p> <p>๒. ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ทำให้อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ และศาลาไทยเกิดการชำรุดเสียหาย</p> <p><u>ผลของการดำเนินงาน</u></p> <p>สำนักฯ ได้จัดทำบันทึกข้อความ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๒๐๓ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมกรณีชำรุดเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลและทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติ ซึ่งในเบื้องต้นฝ่ายอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้เข้ามาประเมินความเสียหายในเบื้องต้นแล้ว</p>	

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
	<p><u>ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ</u> ทางมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซมในส่วนของอาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ และศาลาไทย เป็นเงินจำนวน ๕๙๙,๑๕๐ บาท โดยเริ่มทำการซ่อมแซมตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป</p>	
<p>๕. มีการนำผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน</p>	<p>สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผลการติดตามประเมินมาวิเคราะห์ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยงมาใช้ในการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป โดยจัดการประชุมเพื่อทบทวน ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสีพญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการนำผลการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มาใช้ประกอบการปรับปรุงในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น</p>	<p>รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐</p>

ลงนามรับรองข้อมูล



(ผู้อำนวยการ)

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง)

วัน/เดือน/ปี วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและต่างประเทศ

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
<p>จำนวนความร่วมมือระหว่างสำนัก/สถาบัน/ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ</p>	<p>มีการจัดกิจกรรม/โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จำนวน ๖ กิจกรรม/โครงการ ดังนี้</p> <p>๑. โครงการวงดุริยางค์เยาวชนนครสวรรค์ Nakhonsawan Youth Orchestra (N.Y.O.) ร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับ เกียรติจากสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับเทศบาลนครนครสวรรค์ สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สื่อมวลชน ชมรม และภาคประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็น เจ้าภาพจัดโครงการ “พ่อผู้ทรงพระอัจฉริยภาพด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ”</p> <p>๒. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้และบริหารงาน วัฒนธรรมท้องถิ่นโตคำ จัดขึ้นเมื่อ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ตำบลชะมัง อำเภอลือชัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลชะมัง อำเภอลือชัย จังหวัดนครสวรรค์</p> <p>๓. โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๗ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์บน ความหลากหลายทางมรดกชาติพันธุ์” The ๗th International Conference on Arts & Cultures in Creative Economy ๒๐๑๗ : A Variety of Ethnic Heritage ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี โดยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยจำนวน ๑๕ แห่ง</p>	<p>สรุปโครงการวงดุริยางค์เยาวชนนครสวรรค์ Nakhonsawan Youth Orchestra (N.Y.O.) ร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p> <p>สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ จัดการความรู้และบริหารงานวัฒนธรรม ท้องถิ่นโตคำ</p> <p>สรุปโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๗ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความ หลากหลายทางมรดกชาติพันธุ์” The ๗th International Conference on Arts & Cultures in Creative Economy ๒๐๑๗ : A Variety of Ethnic Heritage</p> <p>สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การ สืบสานวัฒนธรรมไทยของเยาวชนเกี่ยวกับ เทคนิคการเล่นหมากรูกไทย”</p> <p>สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้าน ศิลปวัฒนธรรม”</p>

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
	<p>๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การสืบสานวัฒนธรรมไทยของเยาวชนเกี่ยวกับเทคนิคการเล่นหมากรุกไทย” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องร่มพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมมือกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๕. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเพ็ชรงอก ชั้น ๔ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ พาร์ค จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมมือกับศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น กระทรวงวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย</p> <p>๖. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์” เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และวันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมมือกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์</p>	<p>สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์”</p>

ลงนามรับรองข้อมูล



(ผู้อำนวยการ)

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง)

วัน/เดือน/ปี วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระบบงานบริหารสำนักงาน

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
๑. มีระบบบริหารงาน	<p>สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบการบริหารงานเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรที่กำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยหลักสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้</p> <p>๑. การวางแผน (Planning) มีการเตรียมความพร้อม เตรียมงาน และเตรียมการปฏิบัติงาน สำนักงานไว้ล่วงหน้า มีการกำหนดว่งานในสำนักฯ มีอะไรบ้าง ต้องปฏิบัติอย่างไร การทำงานทุกอย่างของสำนักฯ มีการคิดวิเคราะห์ ออกแบบ และวางแผนร่วมกันกับบุคลากรทุกคนในสำนักฯ โดยมีคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ทำหน้าที่ในการวางแผนนโยบายและเป้าหมายขององค์กร</p> <p>๒. การจัดองค์กร (Organizing) มีการกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ในสำนักฯ เช่น กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานให้กับบุคลากร การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็น การจัดสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน และการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรโดยใช้ผังโครงสร้างการบริหารงาน</p> <p>๓. การจัดบุคคลเข้าทำงาน (Staffing) มีการคัดสรรบุคลากรที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานของสำนักฯ ในแต่ละด้านตามภารกิจของสำนักฯ มีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในการฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p> <p>๔. การอำนวยการหรือการสั่งการ (Directing)</p>	คู่มือการบริหารสำนักงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

	<p>ผู้บริหารแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำ โดยมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ระดับที่ได้รับการกระจายอำนาจจะมีภาระหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ</p> <p>๕. การควบคุม (Controlling)</p> <p>มีการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการโดยผู้บริหารว่ามีการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ มีสิ่งใดที่เป็นปัญหา อุปสรรคที่ต้องแก้ไขเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในการวางนโยบายและแผนงานให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น</p>	
<p>๒. มีคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงาน</p>	<p>มีการสนับสนุนให้บุคลากรในสำนักฯ ทุกคนจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของตนเอง ดังนี้</p> <p>คู่มือการปฏิบัติงานของนายปริญญา จันเจริญ นักวิชาการศึกษา (งานส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม)</p> <p>คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวศุภรสวรรค์ รอเพ็ชร์ นักวิชาการศึกษา (งานประกันคุณภาพการศึกษา)</p> <p>คู่มือการปฏิบัติงานของนางช่อลัดดา คันธชิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานธุรการและการเงิน)</p> <p>คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวศิรินุช ครุฑทกะ นักวิจัย (งานบริการวิชาการและงานวิจัย)</p> <p>คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวธนัชพร ดั่งสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานคอมพิวเตอร์)</p>	<p>คู่มือการปฏิบัติงานของนายปริญญา จันเจริญ นักวิชาการศึกษา (งานส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม)</p> <p>คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวศุภรสวรรค์ รอเพ็ชร์ นักวิชาการศึกษา (งานประกันคุณภาพการศึกษา)</p> <p>คู่มือการปฏิบัติงานของนางช่อลัดดา คันธชิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานธุรการและการเงิน)</p> <p>คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวศิรินุช ครุฑทกะ นักวิจัย (งานบริการวิชาการและงานวิจัย)</p> <p>คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวธนัชพร ดั่งสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานคอมพิวเตอร์)</p>
<p>๓. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน</p>	<p>มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งด้านการบริหาร งบประมาณ และการประกันคุณภาพ ดังนี้</p>	<p>ระบบ e-office http://e-office.nsr.u.ac.th/</p>

	<p>มีระบบ e-office สำหรับการบริหารงานธุรการ เช่น หนังสือราชการ ภายใน หนังสือราชการภายนอก http://e-office.nsrุ.ac.th/</p> <p>มีระบบวาระงานผู้บริหาร e-Schedule สำหรับบอกตารางการประชุมในแต่ละเดือนของผู้บริหาร http://intra.nsrุ.ac.th/es/</p> <p>มีระบบบัญชี ๓ มิติในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของสำนักฯ http://acctmd.nsrุ.ac.th/</p> <p>มีเว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหาร แผนงานต่าง ๆ http://ac๑.nsrุ.ac.th/</p> <p>มีเว็บไซต์การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักฯ ประจำปีการศึกษา ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหมดที่สำนักฯ รับผิดชอบดำเนินการ http://ac๑.nsrุ.ac.th/sar๕๙/</p> <p>มีเว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้รับผิดชอบ http://ac๑.nsrุ.ac.th/rspg/</p> <p>มีเว็บไซต์หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดนครสวรรค์ http://ac๑.nsrุ.ac.th/acc/site%๒๐new/</p>	<p>ระบบวาระงานผู้บริหาร e-Schedule http://intra.nsrุ.ac.th/es/</p> <p>ระบบบัญชี ๓ มิติ http://acctmd.nsrุ.ac.th/</p> <p>เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม http://ac๑.nsrุ.ac.th/</p> <p>เว็บไซต์การประกันคุณภาพการศึกษา http://ac๑.nsrุ.ac.th/sar๕๙/</p> <p>เว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครสวรรค์ http://ac๑.nsrุ.ac.th/rspg/</p> <p>เว็บไซต์หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ http://ac๑.nsrุ.ac.th/acc/site%๒๐new/</p>
<p>๔. มีการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานทุกปี</p>	<p>มีการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักฯ โดยผู้บริหารสำนักฯ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และหน่วยงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประจำทุกปี โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้</p>	<p>รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p>

	<p>ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการทั้งหมด ๓๗ กิจกรรม/โครงการ บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ๓๗ กิจกรรม/โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> <p>ผลความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จไว้ในแผน จำนวน ๑๒ ตัวชี้วัด มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมาย จำนวน ๑๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> <p>ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ องค์กรประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน ได้คะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐ คะแนน อยู่ในระดับดีมาก</p> <p>ผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินงานควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ - การบริหารงานของหน่วยงาน การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การบริหารงบประมาณ หน่วยงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบส่วนราชการ 	<p>รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>
--	---	---

<p>๕. นำผลการประเมินประจำปีมาใช้ปรับปรุงระบบบริหารสำนักงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ได้มีการนำผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการบริหารสำนักงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารสำนักงานที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสำนักฯ ให้ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งด้านวิจัย บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น ๒. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ๓. พิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขกระบวนการขั้นตอนการบริหารสำนักงานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ๔. ปรับปรุงการวางแผน กิจกรรม/โครงการ วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสำนักฯ ให้ดียิ่งขึ้น ๕. จัดหาเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานที่มีความทันสมัยเหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 	<p>เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม http://ac๑.nsrุ.ac.th/ แนวทางการปรับปรุงระบบการบริหารสำนักงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p>
--	--	---

ลงนามรับรองข้อมูล



(ผู้อำนวยการ)

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง)

วัน/เดือน/ปี วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ การพัฒนาบุคลากรให้ทำหน้าที่ในการบริการได้อย่างมีคุณภาพ

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
<p>๑. มีแผนพัฒนาบุคลากรของสำนัก/สถาบันทุกระดับเพื่อการให้บริการ</p>	<p>มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลสำเร็จต่อเป้าหมายการดำเนินงานของสำนักฯ การพัฒนาบุคลากรเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรตลอดจนทำให้บุคลากรมีความเติบโตก้าวหน้า และปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น</p> <p>ผลการดำเนินงานจากการประชุม ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้กำหนดวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เพื่อให้บุคลากรพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการให้มีมาตรฐาน ๓. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ <p>สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๔. เพื่อจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ทันสมัยตอบสนองต่อการให้บริการ 	<p>รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p>
<p>๒. มีทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารงานอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ</p>	<p>มีทรัพยากรที่ใช้ในการสนับสนุนการบริหารงานการให้บริการของสำนักฯ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ๙ ชุด ๒. พรินเตอร์ ๗ เครื่อง ๓. กล้องถ่ายรูปดิจิทัล ๑ เครื่อง ๔. เครื่องถ่ายเอกสาร ๑ เครื่อง ๕. กล้องวิดีโอ ๑ เครื่อง 	<p>อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p>

	๖. คอมพิวเตอร์แบบพกพา (note book) ๓ เครื่อง ๗. เครื่องโปรเจคเตอร์ ๒ เครื่อง ๘. ทีวี LED ๓ เครื่อง ๙. ชุดรับแขก ๒ ชุด ๑๐. เครื่องเสียงห้องประชุม ๑ ชุด ๑๑. โต๊ะประชุม ๑ ชุด	
๓. มีการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	<p>มีการดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการให้กับบุคลากร จำนวน ๔ กิจกรรม/โครงการ ดังนี้</p> <p>๑. โครงการจัดทำแผนจัดการความรู้ (KM) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีการและพิธีกรรม และศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ จังหวัดกระบี่</p> <p>๒. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาวัฒนธรรมอาเซียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ -๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย</p> <p>๓. โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านพิพิธภัณฑ์งานนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมไทย จัดขึ้นวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร</p> <p>๔. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมการติดตามและตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมแบบวิถีชาวเล จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และชลบุรี</p>	<p>สรุปโครงการจัดทำแผนจัดการความรู้ (KM) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีการและพิธีกรรม และศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>สรุปโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาวัฒนธรรมอาเซียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง</p> <p>สรุปโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านพิพิธภัณฑ์งานนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมไทย</p> <p>สรุปโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมการติดตามและตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมแบบวิถีชาวเล</p>
๔. มีการประเมินผลการดำเนินงานทุกปี	<p>มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้</p>	<p>ผลประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p>

	<p>ด้านกระบวนการ/การให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๙ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p> <p>ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๘ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p> <p>ด้านสำนักงาน สถานที่ให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๗ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p> <p>เฉลี่ยรวมทุกด้าน มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๗ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p>	
๕. มีการนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง	<p>ได้มีการนำผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนากระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ๒. คิดค้นหาวิธีการลดขั้นตอนในการทำงาน เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วที่สุด ๓. พิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรฐานการให้บริการที่กำหนดไว้ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ๔. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยในการให้บริการ ๕. พัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ 	<p>เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>http://ac๑.nsrุ.ac.th/</p> <p>แนวทางการปรับปรุงการให้บริการ</p> <p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p>

ลงนามรับรองข้อมูล



(ผู้อำนวยการ)

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง)

วัน/เดือน/ปี วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การอำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
<p>๑. มีระบบงานการอำนวยความสะดวกและประสานงาน</p>	<p>มีระบบการอำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ในการจัดพิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการเข้าร่วมพิธีการเนื่องในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การให้บริการห้องประชุม การยืมวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ โดยมีรายละเอียดข้อมูล ดังนี้</p> <p>งานพิธีการและบริการ มีหน้าที่ติดต่อประสานงานในการจัดพิธีการภายในมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมงานพิธีการและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีกับหน่วยงาน องค์กรภายนอก และการให้บริการห้องประชุม และวัสดุอุปกรณ์แก่บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงาน องค์กร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนการติดต่อประสานงานภายในและภายนอก องค์กรและบุคคลทั่วไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้</p> <p>๑) งานพิธีการ ติดต่อประสานงานในด้านบุคคลเข้าร่วมพิธี การจัดเตรียมสถานที่ การจัดยานพาหนะรับ-ส่ง และวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในพิธีการต่างๆ</p> <p>๒) การให้บริการห้องประชุม ให้บริการห้องประชุมแก่หน่วยงานและองค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตั้งแต่การจองห้องประชุม การจัดห้องประชุม และวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนการติดต่อประสานงานการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม</p> <p>๓) การให้บริการยืมวัสดุอุปกรณ์ ให้บริการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีการ วัสดุสำนักงาน และอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาที่มีอยู่แก่หน่วยงานภายในและภายนอก</p>	<p>แผนภูมิขั้นตอนการอำนวยความสะดวกและประสานงาน</p>

<p>๒. มีคู่มือปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวกและประสานงาน</p>	<p>มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวกและประสานงานของสำนักฯ โดยมีขั้นตอนรายละเอียดในการปฏิบัติงาน โดยจัดทำเป็นแผนภูมิขั้นตอนและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดข้อมูล ดังนี้</p> <p>งานพิธีการและบริการ กระบวนการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รับเรื่องเกี่ยวกับงานพิธีการ - เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ - ผู้บริหารสั่งการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - เตรียมยานพาหนะและอุปกรณ์ - เบิกจ่ายค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) - เข้าร่วมงานพิธีการ - สรุปผลการปฏิบัติงาน <p>การให้บริการห้องประชุม กระบวนการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการขอใช้บริการห้องประชุม - ประสานผู้ขอใช้บริการห้องประชุม - จัดห้องประชุมตามรูปแบบที่ผู้ขอใช้บริการแจ้งความประสงค์ - ให้บริการระหว่างการประชุม - เก็บอุปกรณ์หลังการประชุม - ตรวจเช็คตารางการขอใช้บริการห้องประชุมวันถัดไป - ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า และปิดห้องประชุมก่อนเลิกงาน - สรุปผลการปฏิบัติงานและจัดทำสถิติการขอใช้บริการ <p>การให้บริการยืม/คืนอุปกรณ์ กระบวนการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ขอใช้บริการ - ประสานการยืมวัสดุ อุปกรณ์ - บันทึกข้อความ/กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการขอยืมวัสดุ อุปกรณ์ - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาเสนออนุมัติ - ผู้บริหารพิจารณา 	<p>คู่มือการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและประสานงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p>
---	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ก่อนการให้บริการยืม คืน - ให้บริการยืม คืน อุปกรณ์แก่ผู้ขอใช้บริการ - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์เมื่อมีการนำส่งคืน - ทำความสะอาดและจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ - สรุปสถิติการยืม คืนอุปกรณ์ 	
<p>๓. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน</p>	<p>มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและประสานงาน ดังนี้</p> <p>มีระบบ e-office สำหรับการให้บริการรับ-ส่งหนังสือภายใน และภายนอก http://e-office.nsruc.ac.th/</p> <p>มีเว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการจองห้องประชุม การให้บริการยืม/คืนอุปกรณ์ http://ac๑.nsruc.ac.th/</p> <p>มีอีเมลสำนักงานสำหรับรับเรื่องจากผู้ขอใช้บริการ ต้องการ artculture_nsruc@hotmail.com</p> <p>มี facebook สำนักงานสำหรับรับเรื่องจากผู้ขอใช้บริการต้องการ https://www.facebook.com/culturensru</p>	<p>ระบบ e-office</p> <p>http://e-office.nsruc.ac.th/</p> <p>เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>http://ac๑.nsruc.ac.th/</p> <p>อีเมลสำนักศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>artculture_nsruc@hotmail.com</p> <p>facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>https://www.facebook.com/culturensru</p>
<p>๔. มีการประเมินผลการดำเนินงานทุกปี</p>	<p>มีการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกและประสานงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้</p> <p>ความสะดวก รวดเร็วในการอำนวยความสะดวกและประสานงาน มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๘ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p> <p>การให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ความกระตือรือร้น ความสุภาพ การยิ้มแย้มแจ่มใส และการให้ความช่วยเหลือในการอำนวยความสะดวกและประสานงาน) มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๒ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p>	<p>ผลประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกและประสานงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p>

	<p>การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๐ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p> <p>การตอบสนองต่อความต้องการของผู้มาติดต่อในการอำนวยความสะดวกและประสานงาน มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๔ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p> <p>ความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการอำนวยความสะดวกและประสานงาน มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๐ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p> <p>เฉลี่ยรวมทุกด้าน มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๓ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p>	
๕. นำผลการประเมินประจำปีมาใช้ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง	<p>ได้มีการนำผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานการอำนวยความสะดวกและประสานงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้</p> <p>๑. ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการจองห้องประชุม การให้บริการยืม/คืนอุปกรณ์ให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>๒. ปรับปรุงการให้บริการการอำนวยความสะดวกและประสานงานให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>๓. จัดซื้อ ซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ที่เกิดความชำรุดเสียหายจากการให้บริการ</p> <p>๔. ปรับปรุงความรวดเร็วในการอำนวยความสะดวกและประสานงานให้ดียิ่งขึ้น</p>	<p>เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม http://ac๑.nsrุ.ac.th/ แนวทางการปรับปรุงดำเนินงานการอำนวยความสะดวกและประสานงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p>

ลงนามรับรองข้อมูล



(ผู้อำนวยการ)

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง)

วัน/เดือน/ปี วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่สำนัก/สถาบัน รับผิดชอบ

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
<p>๑. มีหนังสือเชิญประชุม แจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้า</p>	<p>ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการจัดทำบันทึกข้อความเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการทุกท่านทราบ โดยมีการจัดส่งบันทึกข้อความล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ – ๗ วันก่อนการประชุม ดังนี้</p> <p>บันทึกข้อความเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๖ ครั้ง</p> <p>๑. บันทึกข้อความ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว ๐๑ เรื่อง ขอเชิญประชุม ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. บันทึกข้อความ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว ๐๖ เรื่อง ขอเชิญประชุม ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓. บันทึกข้อความ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว ๔๗ เรื่อง ขอเชิญประชุม ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๔. บันทึกข้อความ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว ๗๐ เรื่อง ขอเชิญประชุม ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๕. บันทึกข้อความ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว ๑๕๑ เรื่อง ขอเชิญประชุม ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๖. บันทึกข้อความ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว ๑๕๕ เรื่อง ขอเชิญประชุม ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>บันทึกข้อความเชิญประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๓ ครั้ง</p> <p>๑. บันทึกข้อความ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว ๒๐ เรื่อง ขอเชิญประชุม ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>บันทึกข้อความเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๖ ครั้ง</p> <p>บันทึกข้อความ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว ๐๑ เรื่อง ขอเชิญประชุม ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>บันทึกข้อความ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว ๐๖ เรื่อง ขอเชิญประชุม ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>บันทึกข้อความ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว ๔๗ เรื่อง ขอเชิญประชุม ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>บันทึกข้อความ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว ๗๐ เรื่อง ขอเชิญประชุม ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>บันทึกข้อความ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว ๑๕๑ เรื่อง ขอเชิญประชุม ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>บันทึกข้อความเชิญประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๓ ครั้ง</p> <p>บันทึกข้อความ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว ๒๐ เรื่อง ขอเชิญประชุม ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐</p>

	<p>๒. บันทึกข้อความ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว ๑๐๐ เรื่อง ขอเชิญประชุม ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓. บันทึกข้อความ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว ๑๔๙ เรื่อง ขอเชิญประชุม ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>บันทึกข้อความ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว ๑๐๐ เรื่อง ขอเชิญประชุม ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>บันทึกข้อความ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว ๑๔๙ เรื่อง ขอเชิญประชุม ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐</p>
<p>๒. มีการเตรียมวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า</p>	<p>มีการจัดทำวาระการประชุมในแต่ละวาระ โดยมีการดำเนินการจัดส่งล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ - ๓ วันก่อนการประชุม และมีการจัดส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการทุกท่านผ่านทางบันทึกข้อความ (เอกสารแนบ) และทางอีเมลของคณะกรรมการดังนี้</p> <p>ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๖ ครั้ง</p> <p>๑. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๒. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๓. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๔. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐</p>	<p>ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๖ ครั้ง</p> <p>ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐</p> <p>ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐</p> <p>ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐</p> <p>ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐</p> <p>ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐</p> <p>ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐</p>

	<p>น. ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๕. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๖. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๓ ครั้ง</p> <p>๑. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารพระยานนครสวรรค์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๒. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารพระยานนครสวรรค์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๓. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารพระยานนครสวรรค์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p>	<p>ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๓ ครั้ง</p> <p>ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐</p> <p>ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐</p> <p>ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐</p>
--	---	---

	<p>น. ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๓ ครั้ง</p> <p>๑. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารพระยานนครสวรรค์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๒. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารพระยานนครสวรรค์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๓. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารพระยานนครสวรรค์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p>	<p>เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐</p> <p>เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐</p>
<p>๔. จัดทำรายงานการประชุม แจ้งให้กรรมการพิจารณาหลังการประชุมไม่เกิน ๑๕ วัน</p>	<p>มีการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้กรรมการพิจารณาหลังการประชุมภายใน ๑๕ วัน ดังนี้</p> <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๖ ครั้ง</p> <p>๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง</p>	<p>รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๖ ครั้ง</p> <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐</p> <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐</p> <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐</p> <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐</p>

	<p>ประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์</p> <p>๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์</p> <p>๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์</p> <p>๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์</p> <p>๖. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์</p> <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๓ ครั้ง</p> <p>๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารพระยานนครสวรรค์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง</p>	<p>รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐</p> <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐</p> <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๓ ครั้ง</p> <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐</p> <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐</p> <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐</p>
--	---	---

	<p>ประชุมสี่พญา อาคารพระยานนครสวรรค์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารพระยานนครสวรรค์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p>	
<p>๕. รายงานการประชุมมีการพิจารณารับรอง โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อย</p>	<p>รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีการพิจารณารับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการโดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมในบางส่วนเล็กน้อย ดังนี้</p> <p>รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๖ ครั้ง</p> <p>๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข</p> <p>๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยให้มีการเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น</p> <p>๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสี่</p>	<p>รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๖ ครั้ง</p> <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐</p> <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐</p> <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐</p> <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐</p> <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐</p> <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐</p> <p>รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๓ ครั้ง</p> <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐</p> <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐</p>

	<p>พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์</p> <p>- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข</p> <p>๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์</p> <p>- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข</p> <p>๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์</p> <p>- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข</p> <p>๖. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์</p> <p>- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข</p> <p>รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๓ ครั้ง</p> <p>๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ</p>	<p>รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐</p>
--	---	--

	<p>ห้องประชุมสี่พญา อาคารพระยานนครสวรรค์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>- รองประธานได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข</p> <p>๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารพระยานนครสวรรค์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>- ประธานได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข</p> <p>๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารพระยานนครสวรรค์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>- รองประธานได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข</p>	
--	---	--

ลงนามรับรองข้อมูล



(ผู้อำนวยการ)

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง)

วัน/เดือน/ปี วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ การให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
๑. มีระบบการให้บริการข้อมูล	<p>มีระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารกับบุคลากร หน่วยงานภายใน ภายนอก และประชาชนทั่วไป โดยมีภารกิจในการให้คำแนะนำให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์กับบุคลากร หน่วยงานภายใน ภายนอก และประชาชนทั่วไป ที่มาขอรับบริการ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และได้รับข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน อีกทั้งรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับหน่วยงานและเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้วย โดยมีรายละเอียดกระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ดังนี้</p> <p>กระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ประจำสำนักฯ เดินมาต้อนรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ และกล่าวคำต้อนรับด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส “สวัสดีค่ะ/สวัสดีครับ” และสอบถามเรื่องที่ต้องการติดต่อ ด้วยน้ำเสียงและท่าทางที่เป็นมิตร และเชิญนั่งที่สำนักฯ พร้อมให้บริการน้ำดื่มแก่ผู้มารับบริการ</p> <p>๒. รับเรื่องคำขอข้อมูลข่าวสารจากผู้รับบริการ ณ จุดรับบริการ ซึ่งผู้เขียนต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจนในแบบฟอร์มการขอใช้บริการข้อมูล ดังนี้</p> <p>๒.๑ รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้ขอข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หมายเลข โทรศัพท์ และวันที่ขอข้อมูล</p> <p>๒.๒ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล เช่น ชื่อเอกสารที่พอเข้าใจ วิธีต้องการได้ข้อมูล (ต้องการดู/ต้องการสำเนา) หรือ (ต้องการสำเนาที่มีการรับรองความถูกต้อง)</p> <p>๒.๓ เหตุผลที่ขอใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ประการใด</p> <p>๓. กรณีเป็นข้อมูลทั่วไป สามารถให้บริการข้อมูลได้ทันที โดยให้คำแนะนำการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน</p> <p>๓.๑ แนะนำดัชนีการจัดเอกสารตามมาตรา</p>	แผนภูมิกระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

	<p>๓.๒ แนะนำตัว/ชั้นเอกสารการจัดเก็บข้อมูลตามดัชนี</p> <p>๓.๓ แนะนำแฟ้มจัดเก็บเอกสาร ตามประเด็นที่ผู้ขอรับบริการต้องการข้อมูล</p> <p>* หากเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน ให้นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี</p> <p>๔. จัดส่งข้อมูลให้ผู้รับบริการ เช่น การให้ดูเอกสาร การสำเนาเอกสารให้</p> <p>๕. ให้ผู้ขอรับบริการกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการข้อมูลข่าวสาร</p>	
<p>๒. มีคู่มือการให้บริการข้อมูล</p>	<p>มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ของสำนักฯ โดยมีขั้นตอนรายละเอียดในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โดยจัดทำเป็นแผนภูมิขั้นตอนและรายละเอียดการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โดยมีขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ดังนี้</p> <p>ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร</p> <p>๑. ผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารลงชื่อในสมุดทะเบียน</p> <p>๒. ผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารสามารถตรวจดูค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเองหรือจะขอเจ้าหน้าที่ประจำสำนักฯ ช่วยแนะนำค้นหาให้ก็ได้</p> <p>๓. หากผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารประสงค์จะได้สำเนาหรือสำเนาข้อมูลข่าวสารที่มีคำรับรองความถูกต้องให้ยื่นคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด หรือเขียนขึ้นเอง โดยระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร</p> <p>๔. หากข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะขอ ไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู เจ้าหน้าที่ประจำสำนักฯ จะส่งคำขอไปให้หน่วยงานที่ครอบครองดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาดำเนินการต่อไป</p> <p>๕. กำหนดระยะเวลาในการให้ข้อมูลข่าวสาร</p> <p>๕.๑ การให้บริการสำเนาข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ในสำนักฯ ข้อมูลข่าวสารของราชการ กำหนดระยะเวลาภายในวันทำการที่มีคำขอนั้น</p> <p>๕.๒ การให้บริการสำเนาข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่พร้อมจะให้ได้กำหนดระยะเวลาภายในวันทำการที่ขอหรือโดยเร็ว ทั้งนี้ไม่เกิน ๑๕ วัน</p>	<p>คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักศิลปฯ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p>

	<p>๕.๓ ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีจำนวนมากหรือไม่สามารถรวบรวมสำเนาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน จะแจ้งให้ผู้ขอทราบภายใน ๑๕ วันว่าจะให้มารับข้อมูลข่าวสารได้ในวันที่เท่าใด</p>	
<p>๓. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน</p>	<p>มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <p>มีเว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหาร แผนงานต่าง ๆ http://ac๑.nsrุ.ac.th/</p> <p>มีเว็บไซต์การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักฯ ในการให้บริการข้อมูลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหมดที่สำนักฯ รับผิดชอบดำเนินการ http://ac๑.nsrุ.ac.th/sar๕๙/</p> <p>มีเว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการให้บริการข้อมูลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้รับผิดชอบ http://ac๑.nsrุ.ac.th/rspg/</p> <p>มีเว็บไซต์หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ในการให้บริการข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดนครสวรรค์ http://ac๑.nsrุ.ac.th/acc/site%๒๐new/</p>	<p>เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม http://ac๑.nsrุ.ac.th/</p> <p>เว็บไซต์การประกันคุณภาพการศึกษา http://ac๑.nsrุ.ac.th/sar๕๙/</p> <p>เว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครสวรรค์ http://ac๑.nsrุ.ac.th/rspg/</p> <p>เว็บไซต์หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ http://ac๑.nsrุ.ac.th/acc/site%๒๐new/</p>
<p>๔. มีการประเมินผลการดำเนินงานทุกปี</p>	<p>มีการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้</p> <p>ความสะดวก รวดเร็วในการค้นหาข้อมูล/เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๘ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p> <p>ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๖ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p>	<p>ผลประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p>

	<p>ข้อมูลที่ได้รับนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๖ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p> <p>การให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ความกระตือรือร้น ความสุภาพ การยิ้มแย้มแจ่มใส และการให้ความช่วยเหลือในการค้นข้อมูล) มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๖ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p> <p>ความสะอาด สบาย ความสะอาด และความสวยงามของสถานที่ให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๖ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p> <p>ความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสาร มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๒ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด</p> <p>เฉลี่ยรวมทุกด้าน มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๙ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p>	
<p>๕. นำผลการประเมินประจำปีมาใช้ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ได้มีการนำผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดเก็บข้อมูลทางศิลปะและวัฒนธรรมในส่วนที่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์เพิ่มเติม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ ๒. ปรับปรุงฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมโดยจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมที่ได้เข้าสู่ฐานข้อมูล เพื่อความสะดวกในการค้นคว้าหาข้อมูล ๓. ปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวสารให้ดียิ่งขึ้น ๔. ปรับปรุงความรวดเร็วในการให้บริการข้อมูลข่าวสารให้ดียิ่งขึ้น 	<p>เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม http://ac๑.nsrุ.ac.th/ แนวทางการปรับปรุงดำเนินงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p>

ลงนามรับรองข้อมูล



(ผู้อำนวยการ)

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง)

วัน/เดือน/ปี วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตัวชี้วัดที่ ๒.๖ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (ฝึกอบรมดูงาน)

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ																		
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (ฝึกอบรมดูงาน)	<p>สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีบุคลากรประจำสำนัก ดังนี้ ผู้บริหาร จำนวน ๔ คน ๒. หัวหน้ากลุ่มงาน จำนวน ๓ คน ๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน ๖ คน รวมทั้งสิ้น ๑๓ คน โดย จำแนกได้ดังนี้</p> <table border="0"> <tr> <td>๑. อาจารย์ ชำราชากร (สายวิชาการ)</td> <td>๓</td> <td>คน</td> </tr> <tr> <td>๒. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)</td> <td>๓</td> <td>คน</td> </tr> <tr> <td>๓. ชำราชากร (สายสนับสนุน)</td> <td>๑</td> <td>คน</td> </tr> <tr> <td>๔. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)</td> <td>๔</td> <td>คน</td> </tr> <tr> <td>๕. พนักงานราชการ (สายสนับสนุน)</td> <td>๑</td> <td>คน</td> </tr> <tr> <td>๖. ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน)</td> <td>๑</td> <td>คน</td> </tr> </table> <p>มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา อบรม ศึกษาดูงาน ดังนี้</p> $\frac{๑๓}{๑๓} \times ๑๐๐ = ๑๐๐$	๑. อาจารย์ ชำราชากร (สายวิชาการ)	๓	คน	๒. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)	๓	คน	๓. ชำราชากร (สายสนับสนุน)	๑	คน	๔. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)	๔	คน	๕. พนักงานราชการ (สายสนับสนุน)	๑	คน	๖. ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน)	๑	คน	<p>แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๐ สรุปผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p>
๑. อาจารย์ ชำราชากร (สายวิชาการ)	๓	คน																		
๒. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)	๓	คน																		
๓. ชำราชากร (สายสนับสนุน)	๑	คน																		
๔. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)	๔	คน																		
๕. พนักงานราชการ (สายสนับสนุน)	๑	คน																		
๖. ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน)	๑	คน																		

ลงนามรับรองข้อมูล



(ผู้อำนวยการ)

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง)

วัน/เดือน/ปี วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตัวชี้วัดที่ ๒.๗ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
<p>๑. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)</p>	<p>มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม วัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อจัดทำแผนระบบสารสนเทศของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีการจัดทำขึ้นเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตาม พันธกิจของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นกลไกในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>ผลการดำเนินงานจากการประชุม ได้มีการจัดทำแผนระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้กำหนดวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางวัฒนธรรมของสำนักฯ ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. เพื่อจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๓. เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจ ทั้งด้านการบริหาร งบประมาณ และการประกันคุณภาพ ๔. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล ๕. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 	<p>รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนัก วัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>แผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p>
<p>๒. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดย</p>	<p>มีระบบบัญชี ๓ มิติในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของสำนักฯ http://acctmd.nsruc.ac.th/</p>	<p>ระบบบัญชี ๓ มิติ</p> <p>http://acctmd.nsruc.ac.th/</p>

<p>อย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียน การสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนำไปใช้ในการ ดำเนินงานประกันคุณภาพ</p>	<p>มีเว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการ บริหาร แผนงานต่าง ๆ http://ac๑.nsrุ.ac.th/</p> <p>มีเว็บไซต์การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักฯ ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหมดที่สำนักได้รับผิดชอบ ดำเนินการ http://ac๑.nsrุ.ac.th/sar๕๙/</p> <p>มีเว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการ ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัด นครสวรรค์ เป็นผู้รับผิดชอบ http://ac๑.nsrุ.ac.th/rspg/</p> <p>มีเว็บไซต์หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลทาง วัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ http://ac๑.nsrุ.ac.th/acc/site% ๒๐new/</p>	<p>เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม http://ac๑.nsrุ.ac.th/</p> <p>เว็บไซต์การประกันคุณภาพการศึกษา http://ac๑.nsrุ.ac.th/sar๕๙/</p> <p>เว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัด นครสวรรค์ http://ac๑.nsrุ.ac.th/rspg/</p> <p>เว็บไซต์หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ http://ac๑.nsrุ.ac.th/acc/site%๒๐ new/</p>
<p>๓. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด</p>	<p>มีการจัดส่งข้อมูลการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ไปยัง เว็บไซต์ของสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ http://province.m-culture.go.th/nakhonsawan/</p> <p>มีการจัดส่งข้อมูลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปยังเว็บไซต์ สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี สวน จิตรลดา http://www.rspg.or.th/index_sub.html</p> <p>มีการจัดส่งข้อมูลรายงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่สำนัก ฯ รับผิดชอบในองค์ประกอบที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ผ่านระบบ CHE QA ONLINE เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปยังสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หลังจากการประเมินเสร็จสิ้นภายใน ระยะเวลา ๗ วัน http://cheqa.nsrุ.ac.th/</p>	<p>เว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัด นครสวรรค์ http://province.m-culture.go.th/nakhonsawan/</p> <p>เว็บไซต์สำนักงานโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราช กุมารี สวนจิตรลดา http://www.rspg.or.th/index_sub.html</p> <p>ระบบ CHE QA ONLINE http://cheqa.nsrุ.ac.th/</p> <p>ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ</p>

	<p>มีการจัดส่งข้อมูลการเงินและงบประมาณแผ่นดิน จำนวนเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ไปยังระบบการซื้อจัดจ้างภาครัฐ http://process.gprocurement.go.th</p>	<p>http://process.gprocurement.go.th</p>
<p>๔. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ</p>	<p>มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งมีการประเมิน ดังนี้</p> <p>การออกแบบให้ใช้งานง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๑๐ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p> <p>ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๑๘ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p> <p>ความสวยงามในการออกแบบ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๐๗ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p> <p>ความรวดเร็วในการใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๑๗ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p> <p>ความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๑๒ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p> <p>ความทันสมัยของข้อมูล มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๑๖ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p> <p>ข้อมูลสามารถใช้สำหรับตัดสินใจบริหารจัดการได้ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๐๙ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p> <p>ข้อมูลสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๐๗ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p> <p>ความครอบคลุมของระบบสารสนเทศกับงาน มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๐๗ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p> <p>การตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๐๗ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p>	<p>ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p>

<p>๕. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ</p>	<p>เฉลี่ยรวมทุกด้าน มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๑๑ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p> <p>ได้มีการนำผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานตามแผนระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เพิ่มเติมระบบสารสนเทศด้านการวิจัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านการวิจัยการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักฯ เป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการศึกษาของอาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ๒. ปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์ให้มีความสวยงาม ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ๓. ปรับปรุงฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ๔. ปรับปรุงรูปแบบการใช้งานให้มีความสะดวกต่อการใช้งาน การค้นหาข้อมูลของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศของสำนักฯ ๕. ปรับปรุงเว็บไซต์ในบางส่วนที่ยังไม่สามารถคลิกเข้าไปใช้งานได้ให้มีการใช้งานได้อย่างครบถ้วน ๖. ปรับปรุง facebook , youtube ให้ข้อมูลมีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน 	<p>เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม http://ac๑.nsrุ.ac.th/ facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม https://www.facebook.com/culturensru ฐานข้อมูล หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ http://ac๑.nsrุ.ac.th/acc/site%๒๐new/nakhonsawan/index.html</p>
<p>๖. มีผลการประเมินของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คะแนน</p>	<p>มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลการประเมินในภาพรวม เฉลี่ยรวมทุกด้าน มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๑๑ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p>	<p>ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p>

ลงนามรับรองข้อมูล



(ผู้อำนวยการ)

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง)

วัน/เดือน/ปี วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑๗ กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ																		
<p>๑. มีคณะกรรมการดำเนินงานการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม</p>	<p>มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบริการทางวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการ สำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้ากลุ่มงาน ๔ กลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <table border="0"> <tr> <td>๑. รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง</td> <td>ประธานกรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๒. ดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๓. ผศ.ดร.สุภาววรรณ วงศ์คำจันทร์</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๔. อาจารย์อนุสรณ์ สิ้นสะอาด</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๕. อาจารย์พัชรดนย์ สนธิรักษ์</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๖. อาจารย์ทัศนีย์ วิชาลสุวรรณกร</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๗. นางสาวศุภรสวรรค์ รอเพชร</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๘. นางสาวชัญญกร สาทประสิทธิ์</td> <td>กรรมการและเลขานุการ</td> </tr> <tr> <td>๙. นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ</td> <td>ผู้ช่วยเลขานุการ</td> </tr> </table> <p>ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการจัดทำแผนการบริการวิชาการ ๒. ให้ความเห็นชอบ และกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 	๑. รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง	ประธานกรรมการ	๒. ดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม	กรรมการ	๓. ผศ.ดร.สุภาววรรณ วงศ์คำจันทร์	กรรมการ	๔. อาจารย์อนุสรณ์ สิ้นสะอาด	กรรมการ	๕. อาจารย์พัชรดนย์ สนธิรักษ์	กรรมการ	๖. อาจารย์ทัศนีย์ วิชาลสุวรรณกร	กรรมการ	๗. นางสาวศุภรสวรรค์ รอเพชร	กรรมการ	๘. นางสาวชัญญกร สาทประสิทธิ์	กรรมการและเลขานุการ	๙. นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ	ผู้ช่วยเลขานุการ	<p>คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และแผนที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙</p>
๑. รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง	ประธานกรรมการ																			
๒. ดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม	กรรมการ																			
๓. ผศ.ดร.สุภาววรรณ วงศ์คำจันทร์	กรรมการ																			
๔. อาจารย์อนุสรณ์ สิ้นสะอาด	กรรมการ																			
๕. อาจารย์พัชรดนย์ สนธิรักษ์	กรรมการ																			
๖. อาจารย์ทัศนีย์ วิชาลสุวรรณกร	กรรมการ																			
๗. นางสาวศุภรสวรรค์ รอเพชร	กรรมการ																			
๘. นางสาวชัญญกร สาทประสิทธิ์	กรรมการและเลขานุการ																			
๙. นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ	ผู้ช่วยเลขานุการ																			
<p>๒. มีแผนการดำเนินงานการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม</p>	<p>สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสีพญา อาคารสำนักงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อให้บุคลากรในสำนักฯ ทุกคน</p>	<p>รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้ง</p>																		

ร่วมกันจัดทำแผนการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จากนั้นได้นำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสีพญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อพิจารณานุมัติ โดยได้กำหนดวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังนี้

๑. เพื่อเป็นการสนองตอบต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น และสังคม
๒. เพื่อให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของในด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๓. เพื่อให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมการบริการทางวิชาการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้
๔. เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการบริการทางวิชาการและนำไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในการจัดทำแผนการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้มีการกำหนดผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการด้านการบริการวิชาการ จำนวน ๓๑๒,๒๐๐ บาท มีกิจกรรม/โครงการตามแผนการบริการวิชาการ จำนวน ๘ โครงการ

ได้มีการกำหนดตัวชี้วัด/เป้าหมายความสำเร็จของแผนการบริการวิชาการ ดังนี้

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ๖๐
๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการให้แก่ท้องถิ่นและสังคม	๓ โครงการ
๒. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ ๘๐

ที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

แผนการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

	๓. จำนวนบทความทางวิชาการที่ได้รับ การตีพิมพ์เผยแพร่	๒ เรื่อง	
<p>๓. มีการดำเนินงานตามแผน</p>	<p>มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการบริการวิชาการ จำนวนทั้งหมด ๘ กิจกรรม/โครงการ ดังนี้</p> <p>๑. โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “อ่าน เขียน ขับขาน กวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย” จัดขึ้นวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๒. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้และบริหารงานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทดำ จัดขึ้นวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์ไทดำชะมัง ตำบลชะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์</p> <p>๓. โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๗ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความหลากหลายทางมรดกชาติพันธุ์” The ๗th International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy ๒๐๑๗ : A Variety of Ethnic Heritage จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี</p> <p>๔. โครงการสร้างจิตสำนึกในการบูรณาการการเรียนการสอนด้านศิลปะและวัฒนธรรม : ภูมิปัญญาการแพทย์แผนโบราณในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพทางเลือก จัดขึ้นวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๕. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูลทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานทางวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ จัดขึ้นวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๖. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ – ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเพ็ชรออก ชั้น ๔ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์</p>		<p>สรุปโครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “อ่าน เขียน ขับขาน กวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย”</p> <p>สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้และบริหารงานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทดำ</p> <p>สรุปโครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๗ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความหลากหลายทางมรดกชาติพันธุ์”</p> <p>สรุปโครงการสร้างจิตสำนึกในการบูรณาการการเรียนการสอนด้านศิลปะและวัฒนธรรม : ภูมิปัญญาการแพทย์แผนโบราณในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพทางเลือก</p> <p>สรุปโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูลทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานทางวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์</p> <p>สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม”</p>

	<p>๗. โครงการบริการวิชาการ หัวข้อ “บนเส้นทางชีวิตและ ความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา” จัดขึ้นวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๘. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบยุทธศาสตร์ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม” จัดขึ้นวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมร่มพะยอม ๘๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p>	<p>สรุปโครงการบริการวิชาการ หัวข้อ “บนเส้นทางชีวิตและ ความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา”</p> <p>สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบยุทธศาสตร์ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม”</p>								
<p>๔. มีการประเมินผลทุกปี</p>	<p>มีการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ดังนี้</p> <p>๑. กำกับติดตามผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๓ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๒. กำกับติดตามผ่านการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน และมีการนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น</p> <p>๓. มีการประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีการกำหนดตัวชี้วัดไว้จำนวน ๓ ตัวชี้วัด มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมาย ๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="712 1321 1592 1422"> <thead> <tr> <th>ตัวชี้วัด</th> <th>แผน</th> <th>ผล</th> <th>บรรลุ/ ไม่บรรลุ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ตัวชี้วัด	แผน	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ					<p>รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๓ ครั้ง</p> <p>ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๒ ครั้ง</p> <p>ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p>
ตัวชี้วัด	แผน	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ							

	<table border="1"> <tr> <td>๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการให้แก่ท้องถิ่นและสังคม</td> <td>๓ โครงการ</td> <td>๘ โครงการ</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>๒. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์</td> <td>ร้อยละ ๘๐</td> <td>ร้อยละ ๑๐๐</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>๓. จำนวนบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่</td> <td>๒ เรื่อง</td> <td>๕ เรื่อง</td> <td>✓</td> </tr> </table>	๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการให้แก่ท้องถิ่นและสังคม	๓ โครงการ	๘ โครงการ	✓	๒. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐	✓	๓. จำนวนบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่	๒ เรื่อง	๕ เรื่อง	✓	
๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการให้แก่ท้องถิ่นและสังคม	๓ โครงการ	๘ โครงการ	✓											
๒. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐	✓											
๓. จำนวนบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่	๒ เรื่อง	๕ เรื่อง	✓											
๕. นำผลการประเมินประจำปีมาใช้ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง	<p>ได้มีการนำผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานตามแผนการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เพิ่มเติมการสำรวจความต้องการในการจัดกิจกรรม/โครงการด้านการบริการวิชาการที่ชุมชนต้องการ ๒. เพิ่มเติมกิจกรรม/โครงการด้านการบริการที่ตอบสนองความต้องการแก่ชุมชน ท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ๓. จัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่จัดหารายได้ให้กับสำนักฯ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการสำนักฯ ๔. เพิ่มเติมกิจกรรม/โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในระดับประเทศหรือในระดับนานาชาติ ๕. จัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่สนับสนุนการให้ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 	แนวทางการปรับปรุงแผนการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑												

ลงนามรับรองข้อมูล



(ผู้อำนวยการ)

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง)

วัน/เดือน/ปี วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑๙ ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ																		
<p>๑. มีคณะกรรมการดำเนินงาน ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม</p>	<p>มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมตามแผนระบบสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้ากลุ่มงาน ๔ กลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <table border="0" data-bbox="712 662 1552 1141"> <tr> <td>๑. รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง</td> <td>ประธานกรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๒. ดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๓. ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงศ์คำจันทร์</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๔. อาจารย์อนุสรณ์ สิ้นสะอาด</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๕. อาจารย์พัชตณีย์ สนธิรักษ์</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๖. อาจารย์ทัศนพร วิศาลสุวรรณกร</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๗. นางสาวศุภรสวรรค์ รอเพ็ชร</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๘. นางสาวชญกร สาทประสิทธิ์</td> <td>กรรมการและเลขานุการ</td> </tr> <tr> <td>๙. นางสาวธนัชพร ดั่งสุวรรณ</td> <td>ผู้ช่วยเลขานุการ</td> </tr> </table> <p>ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการจัดทำแผนระบบสารสนเทศ ๒. ให้ความเห็นชอบ และกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามที่ได้รับร้องขอ 	๑. รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง	ประธานกรรมการ	๒. ดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม	กรรมการ	๓. ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงศ์คำจันทร์	กรรมการ	๔. อาจารย์อนุสรณ์ สิ้นสะอาด	กรรมการ	๕. อาจารย์พัชตณีย์ สนธิรักษ์	กรรมการ	๖. อาจารย์ทัศนพร วิศาลสุวรรณกร	กรรมการ	๗. นางสาวศุภรสวรรค์ รอเพ็ชร	กรรมการ	๘. นางสาวชญกร สาทประสิทธิ์	กรรมการและเลขานุการ	๙. นางสาวธนัชพร ดั่งสุวรรณ	ผู้ช่วยเลขานุการ	<p>คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และแผนที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙</p>
๑. รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง	ประธานกรรมการ																			
๒. ดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม	กรรมการ																			
๓. ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงศ์คำจันทร์	กรรมการ																			
๔. อาจารย์อนุสรณ์ สิ้นสะอาด	กรรมการ																			
๕. อาจารย์พัชตณีย์ สนธิรักษ์	กรรมการ																			
๖. อาจารย์ทัศนพร วิศาลสุวรรณกร	กรรมการ																			
๗. นางสาวศุภรสวรรค์ รอเพ็ชร	กรรมการ																			
๘. นางสาวชญกร สาทประสิทธิ์	กรรมการและเลขานุการ																			
๙. นางสาวธนัชพร ดั่งสุวรรณ	ผู้ช่วยเลขานุการ																			

<p>๒. มีแผนการดำเนินงานปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีทาง วัฒนธรรม</p>	<p>มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม วัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสีพญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีการดำเนินงานปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม โดยจัดทำเป็นแผนระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้กำหนดวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางวัฒนธรรมของสำนักฯ ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. เพื่อจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๓. เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจ ทั้งด้านการบริหาร งบประมาณ และการประกันคุณภาพ ๔. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล ๕. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม <p>ในการจัดทำแผนระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้มีการกำหนดผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบดำเนินการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท มีกิจกรรม/โครงการตามแผนระบบสารสนเทศ จำนวน ๓ โครงการ</p> <p>ได้มีการกำหนดตัวชี้วัด/เป้าหมายความสำเร็จของแผนการบริการวิชาการ ดังนี้</p>	<p>รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>แผนระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p>
ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ๖๐	

	<p>๑. มีการจัดทำเว็บไซต์/ฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม</p> <p>๒. มีการปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม</p> <p>๓. จำนวนกิจกรรม/โครงการด้านเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม</p> <p>๔. มีการเผยแพร่เว็บไซต์/ฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม</p> <p>๕. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ</p>	<p>อย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง</p> <p>อย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง</p> <p>อย่างน้อย ๑ กิจกรรม/โครงการ</p> <p>ระดับชาติและนานาชาติ</p> <p>ไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ คะแนน</p>	
<p>๓. มีการดำเนินงานตามแผน</p>	<p>มีการดำเนินงานปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมตามแผนระบบสารสนเทศ จำนวนทั้งหมด ๓ กิจกรรม/โครงการ ดังนี้</p> <p>๑. มีการรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมที่สามารถเผยแพร่ได้ในระดับชาติ จำนวน ๔ ฐานข้อมูล ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฐานข้อมูล ข้อมูลประจำจังหวัดนครสวรรค์ - ฐานข้อมูล สถานที่สำคัญในจังหวัดนครสวรรค์ - ฐานข้อมูล บุคคลสำคัญและปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดนครสวรรค์ - ฐานข้อมูล ทะเบียนวัตถุประจำหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ <p>http://ac๑.nsrุ.ac.th/acc/site%๒๐new/nakhonsawan/index.html</p> <p>http://ac๑.nsrุ.ac.th/acc/site%๒๐new/database/register.html</p> <p>๒. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูลทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และวันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๓. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน</p>	<p>แผนระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p> <p>ฐานข้อมูล ข้อมูลประจำจังหวัดนครสวรรค์</p> <p>ฐานข้อมูล สถานที่สำคัญในจังหวัดนครสวรรค์</p> <p>ฐานข้อมูล บุคคลสำคัญและปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดนครสวรรค์</p> <p>ฐานข้อมูล ทะเบียนวัตถุประจำหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์</p> <p>http://ac๑.nsrุ.ac.th/acc/site%๒๐new/nakhonsawan/index.html</p> <p>http://ac๑.nsrุ.ac.th/acc/site%๒๐new/database/register.html</p> <p>สรุปโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูลทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - กล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในตัว - เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี 									
<p>๔. มีการประเมินผลทุกปี</p>	<p>มีการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ดังนี้</p> <p>๑. กำกับติดตามผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๓ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๒. กำกับติดตามผ่านการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน และมีการนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติการ ๔ ปี) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น</p> <p>๓. มีการประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีการกำหนดตัวชี้วัดไว้จำนวน ๕ ตัวชี้วัด มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมาย ๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="712 1201 1552 1390"> <thead> <tr> <th>ตัวชี้วัด</th> <th>แผน</th> <th>ผล</th> <th>บรรลุ/ ไม่บรรลุ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑. มีการจัดทำเว็บไซต์/ ฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม</td> <td>๑ เรื่อง</td> <td>๔ เรื่อง</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>	ตัวชี้วัด	แผน	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	๑. มีการจัดทำเว็บไซต์/ ฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม	๑ เรื่อง	๔ เรื่อง	✓	<p>รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p>
ตัวชี้วัด	แผน	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ							
๑. มีการจัดทำเว็บไซต์/ ฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม	๑ เรื่อง	๔ เรื่อง	✓							

	๒. มีการปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนา เทคโนโลยีทางวัฒนธรรม	๑ เรื่อง	๔ เรื่อง	✓	
	๓. จำนวนกิจกรรม/ โครงการด้านเทคโนโลยี ทางวัฒนธรรม	๑ กิจกรรม/ โครงการ	๑ กิจกรรม/ โครงการ	✓	
	๔. มีการเผยแพร่ เว็บไซต์/ฐานข้อมูลทาง วัฒนธรรม	ระดับชาติและ นานาชาติ	ระดับชาติ	✗	
	๕. ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ	๔.๐๐ คะแนน	๔.๑๑ คะแนน	✓	
๕. นำผลการประเมินประจำปีมาใช้ ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง	<p>ได้มีการนำผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานตาม แผนระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เพิ่มเติมระบบสารสนเทศด้านการวิจัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านการวิจัยการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักฯ เป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการศึกษา ของอาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ๒. ปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์ให้มีความสวยงาม ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ๓. ปรับปรุงฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ๔. ปรับปรุงรูปแบบการใช้งานให้มีความสะดวกต่อการใช้งาน การค้นหาข้อมูล ของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศของสำนักฯ ๕. ปรับปรุงเว็บไซต์ในบางส่วนที่ยังไม่สามารถคลิกเข้าไปใช้งานได้ให้มีการใช้ งานได้อย่างครบถ้วน ๖. ปรับปรุง facebook , youtube ให้ข้อมูลมีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน 				<p>เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม http://ac๑.nsrุ.ac.th/ facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม https://www.facebook.com/culturensru ฐานข้อมูล หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ http://ac๑.nsrุ.ac.th/acc/site%๒๐new/nakhonsawan/index.html</p>

ลงนามรับรองข้อมูล



(ผู้อำนวยการ)

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง)

วัน/เดือน/ปี วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒๐ ประสานความร่วมมือการวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ																				
<p>๑. มีคณะกรรมการประสานความร่วมมือการวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p>	<p>มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานความร่วมมือการวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้ากลุ่มงาน ๔ กลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <table border="0" data-bbox="739 598 1545 1141"> <tr> <td>๑. รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง</td> <td>ประธานกรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๒. ดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๓. ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงศ์คำจันทร์</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๔. อาจารย์อนุสรณ์ สิ้นสะอาด</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๕. อาจารย์พิฑฒนย์ สนธิรักษ์</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๖. อาจารย์ทัศนีย์พร วิศาลสุวรรณกร</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๗. นางสาวศุภรสวรรค์ รอเพ็ชร์</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๘. นางสาวสุภลักษณ์ ใจเยี่ยม</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๙. นางสาวชญกร สาทประสิทธิ์</td> <td>กรรมการและเลขานุการ</td> </tr> <tr> <td>๑๐. นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ</td> <td>ผู้ช่วยเลขานุการ</td> </tr> </table> <p>ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการจัดทำแผนการประสานความร่วมมือการวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒. ให้ความเห็นชอบ และกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 	๑. รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง	ประธานกรรมการ	๒. ดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม	กรรมการ	๓. ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงศ์คำจันทร์	กรรมการ	๔. อาจารย์อนุสรณ์ สิ้นสะอาด	กรรมการ	๕. อาจารย์พิฑฒนย์ สนธิรักษ์	กรรมการ	๖. อาจารย์ทัศนีย์พร วิศาลสุวรรณกร	กรรมการ	๗. นางสาวศุภรสวรรค์ รอเพ็ชร์	กรรมการ	๘. นางสาวสุภลักษณ์ ใจเยี่ยม	กรรมการ	๙. นางสาวชญกร สาทประสิทธิ์	กรรมการและเลขานุการ	๑๐. นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ	ผู้ช่วยเลขานุการ	<p>คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และแผนที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙</p>
๑. รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง	ประธานกรรมการ																					
๒. ดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม	กรรมการ																					
๓. ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงศ์คำจันทร์	กรรมการ																					
๔. อาจารย์อนุสรณ์ สิ้นสะอาด	กรรมการ																					
๕. อาจารย์พิฑฒนย์ สนธิรักษ์	กรรมการ																					
๖. อาจารย์ทัศนีย์พร วิศาลสุวรรณกร	กรรมการ																					
๗. นางสาวศุภรสวรรค์ รอเพ็ชร์	กรรมการ																					
๘. นางสาวสุภลักษณ์ ใจเยี่ยม	กรรมการ																					
๙. นางสาวชญกร สาทประสิทธิ์	กรรมการและเลขานุการ																					
๑๐. นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ	ผู้ช่วยเลขานุการ																					

<p>๒. มีแผนการประสานความร่วมมือการวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ชัดเจน</p>	<p>๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามที่ได้ร้องขอ</p> <p>มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม วัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีการดำเนินงานจัดทำแผนการประสานความร่วมมือการวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยได้กำหนดวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในกรอบแนวคิด และแนวทางในการดำเนินงานวิจัย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒. เพื่อฝึกปฏิบัติและเพิ่มประสบการณ์จากพื้นที่จริง ตลอดจนบูรณาการวิจัย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แบบมีส่วนร่วม สู่การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ๓. เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ศิลปะและวัฒนธรรม และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๔. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ของงานด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรมนิยมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ <p>ในการจัดทำแผนการประสานความร่วมมือการวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้มีการกำหนดผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ จำนวน ๑,๙๒๐,๕๐๐ บาท มีกิจกรรม/โครงการตามแผนการประสานความร่วมมือการ</p>	<p>รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>แผนการประสานความร่วมมือการวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p>
---	--	--

	<p>วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๙ โครงการ</p> <p>ได้มีการกำหนดตัวชี้วัด/เป้าหมายความสำเร็จของแผนการประสานความร่วมมือการวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="772 416 1509 762"> <thead> <tr> <th>ตัวชี้วัด</th> <th>เป้าหมาย ๖๐</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑. จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์</td> <td>๑ เรื่อง</td> </tr> <tr> <td>๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</td> <td>๓ โครงการ/กิจกรรม</td> </tr> <tr> <td>๓. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์</td> <td>ร้อยละ ๘๐</td> </tr> </tbody> </table>	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ๖๐	๑. จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์	๑ เรื่อง	๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๓ โครงการ/กิจกรรม	๓. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ ๘๐	
ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ๖๐									
๑. จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์	๑ เรื่อง									
๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๓ โครงการ/กิจกรรม									
๓. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ ๘๐									
<p>๓. มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประสานความร่วมมือ ฯ กับ อาจารย์/บุคลากร/นักศึกษาที่ร่วมดำเนินกิจกรรม</p>	<p>มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประสานความร่วมมือ ฯ กับ อาจารย์/บุคลากร/นักศึกษาที่ร่วมดำเนินกิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๓ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๒. การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน และมีการนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติการ ๔</p>	<p>รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๓ ครั้ง</p> <p>ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๒ ครั้ง</p> <p>ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐</p>								

	<p>ปี) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น</p>	
<p>๔. มีการดำเนินงานตามแผนประสานความร่วมมือการวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p>	<p>มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ตามแผนประสานความร่วมมือการวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังนี้</p> <p>จัดทำบทความวิจัยที่นำเสนอในรูปแบบบรรยาย (Oral) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๗ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความหลากหลายทางมรดกชาติพันธุ์” The 7th International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy 2017 : A Variety of Ethnic Heritage ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้</p> <p>๑. Cultural Diversity and Ethnicity in Nakhon Sawan Province : Tai Dam ชื่อผู้วิจัย รศ.ดร. สุชาติ แสงทอง</p> <p>๒. Relaxation Music ชื่อผู้วิจัย รศ.ดร. สุชาติ แสงทอง</p> <p>๓. Ethnobotany of Tai Dam in Nakhon Sawan Province, Thailand. ชื่อผู้วิจัย ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงศ์คำจันทร์</p> <p>ผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster) จำนวน ๑ เรื่อง ดังนี้</p> <p>๑. A Learning Approach to Community Empowerment in Thailand : A Case Study of Photo Novella and Applied Ethnography Combined ผู้วิจัย นางสาวศิรินุช ครุฑทกะ</p> <p>จัดกิจกรรม/โครงการ จำนวน ๙ กิจกรรม/โครงการ ดังนี้</p> <p>๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การบูรณาการโครงการ อพ.สธ. กับ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่วิถีทำกินแบบพอเพียง " จัดขึ้นวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรัตนพิमान ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p>	<p>แผนการประสานความร่วมมือการวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p> <p>บทความวิจัยที่นำเสนอในรูปแบบบรรยาย (Oral) จำนวน ๓ เรื่อง</p> <p>๑. Cultural Diversity and Ethnicity in Nakhon Sawan Province : Tai Dam ชื่อผู้วิจัย รศ.ดร. สุชาติ แสงทอง</p> <p>๒. Relaxation Music ชื่อผู้วิจัย รศ.ดร. สุชาติ แสงทอง</p> <p>๓. Ethnobotany of Tai Dam in Nakhon Sawan Province, Thailand. ชื่อผู้วิจัย ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงศ์คำจันทร์</p> <p>ผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster) จำนวน ๑ เรื่อง</p> <p>๑. A Learning Approach to Community Empowerment in Thailand : A Case Study of Photo Novella and Applied Ethnography Combined ผู้วิจัย นางสาวศิรินุช ครุฑทกะ</p> <p>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การบูรณาการโครงการ อพ.สธ. กับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่วิถีทำกินแบบพอเพียง "</p>

	<p>๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การสืบสานวัฒนธรรมไทยของเยาวชนเกี่ยวกับเทคนิคการเล่นหมากรุกไทย” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องร่มพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการโครงการอพสธ. กับภูมิปัญญาท้องถิ่น: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น จัดขึ้นวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมพีเอเพลส อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดเกยไชยเหนือ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครสวรรค์</p> <p>๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คนรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีครัวเรือน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกิจจญาณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม</p> <p>๕. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บูรณาการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชกับงานดนตรี กวี ศิลปะ สู่งานเยาวชนรักดนตรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ – ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์</p> <p>๖. โครงการจัดพิมพ์หนังสือบทเพลงวชิราวุฒวิทยาลัยความรู้สึกรักแห่งสวรรค์ ภาพตัวแทนประวัติศาสตร์เมืองนครสวรรค์ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพฯ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>๗. โครงการจัดพิมพ์หนังสือความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ แมลง และเห็ดในสวนพฤกษศาสตร์ ย่านมัทรี วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพฯ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>๘. โครงการจัดพิมพ์หนังสือภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพฯ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>๙. โครงการจัดพิมพ์หนังสือศัพท์พฤกษศาสตร์ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพฯ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม</p>	<p>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การสืบสานวัฒนธรรมไทยของเยาวชนเกี่ยวกับเทคนิคการเล่นหมากรุกไทย”</p> <p>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการโครงการอพสธ. กับภูมิปัญญาท้องถิ่น: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น</p> <p>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คนรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีครัวเรือน”</p> <p>โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บูรณาการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชกับงานดนตรี กวี ศิลปะ สู่งานเยาวชนรักดนตรี</p> <p>โครงการจัดพิมพ์หนังสือบทเพลงวชิราวุฒวิทยาลัยความรู้สึกรักแห่งสวรรค์ ภาพตัวแทนประวัติศาสตร์เมืองนครสวรรค์</p> <p>โครงการจัดพิมพ์หนังสือความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ แมลง และเห็ดในสวนพฤกษศาสตร์ ย่านมัทรี</p> <p>โครงการจัดพิมพ์หนังสือภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์</p> <p>โครงการจัดพิมพ์หนังสือศัพท์พฤกษศาสตร์</p>
--	---	---

<p>๕. มีการประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>มีการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนประสานความร่วมมือการวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ดังนี้</p> <p>๑. กำกับติดตามผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๓ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์</p> <p>๒. กำกับติดตามผ่านการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสี่พญา อาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน และมีการนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น</p> <p>๓. มีการประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนประสานความร่วมมือการวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีการกำหนดตัวชี้วัดไว้จำนวน ๓ ตัวชี้วัด มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมาย ๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="741 1198 1541 1394"> <thead> <tr> <th>ตัวชี้วัด</th> <th>แผน</th> <th>ผล</th> <th>บรรลุ/ไม่บรรลุ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑. จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์</td> <td>๑ เรื่อง</td> <td>๔ เรื่อง</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>	ตัวชี้วัด	แผน	ผล	บรรลุ/ไม่บรรลุ	๑. จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์	๑ เรื่อง	๔ เรื่อง	✓	<p>รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการประสานความร่วมมือการวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p>
ตัวชี้วัด	แผน	ผล	บรรลุ/ไม่บรรลุ							
๑. จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์	๑ เรื่อง	๔ เรื่อง	✓							

	๒. จำนวนโครงการ/ กิจกรรมอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	๓ โครงการ/ กิจกรรม	๙ โครงการ/ กิจกรรม	✓	
๖. นำผลการประเมินประจำปีมาใช้ปรับปรุง งานอย่างต่อเนื่อง	๓. ร้อยละความสำเร็จใน การดำเนินกิจกรรม/ โครงการตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐	✓	แนวทางการปรับปรุงแผนประสานความ ร่วมมือการวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

	๖. สนับสนุนบุคลากรในการขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกในการ ทำการค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นเพื่อต่อยอดในการทำงานวิจัย	
--	---	--

ลงนามรับรองข้อมูล



(ผู้อำนวยการ)

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง)

วัน/เดือน/ปี วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

เกณฑ์	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน/อื่นๆ
ใช้ผลการประเมินในการประกันคุณภาพภายในหรือที่มหาวิทยาลัยดำเนินการแล้ว	<p>มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้</p> <p>ด้านกระบวนการ/การให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๙ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p> <p>ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๘ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p> <p>ด้านสำนักงาน สถานที่ให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๗ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p> <p>เฉลี่ยรวมทุกด้าน มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๗ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก</p>	ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ลงนามรับรองข้อมูล



(ผู้อำนวยการ)

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง)

วัน/เดือน/ปี วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐